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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 มถิุนายน 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. เชียงใหม่ เร่งสอบทุจริตเลือกตั้งสภาเทศบาล เตรียมส่งศาลเชือด 9 
2 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ กกต. เชียงใหม่ เร่งสอบเตรียมสอยส่งศาล นักการเมืองทุจริตเลือกตั้ง

ที่ประกาศไป จ่อมีโทษจ าคุก - ตัดสิทธิ์ 5 ปี 
11 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ จ่อร้อง ป.ป.ช. สอบปมเสาไฟกินรี อบต. ราชาเทวะ 13 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คาด 29 มิ.ย. พิจารณาร่างแก้ รธน. พรรคร่วมได้ 14 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ชินวรณ์" จ่อยื่นร่างรัฐธรรมนญูฉบับพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนประชุม

สภาฯ 29 มิ.ย.นี ้
15 

4 สยามรัฐออนไลน์ “ไพบูลย์” ท้า ส.ว. เสนอตัดไพรมารี่โหวตมาลงสมัคร ส.ส.แทน 
ชี้สร้างภาระเกินจ าเป็นให้พรรคการเมือง ไม่ห่วง ส.ว. ค้านแก้ รธน.
วาระแรก 

16 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' ท้า 'ส.ว.' ลงเลือกตั้ง หลังค้านถอด 'ไพรมารี่โหวต' ออกจาก
กฎหมาย 

17 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' ยัน 'พลังประชารัฐ' ไม่เปลี่ยนเกมแก้รัฐธรรมนูญ 
คาด 'กันยายน' นี้ ท าเสร็จวาระสาม 

18 

7 แนวหน้าออนไลน์ เลขาฯ สมช. ย้ า ‘พปชร.’ ประชุมใหญ่ขอนแก่นท าได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์จังหวัด 

19 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลขาฯ สมช. ชี้ พปชร. ประชมุใหญ่ท าได้แต่ต้องยึดหลักเกณฑ์จังหวัด 20 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชี้ 'พปชร.' จัดประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นได้แต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์

จังหวัด 
21 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พปชร. ดัน "ธรรมนัส" นั่งเลขาพรรคเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่ 22 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "เสี่ยหนู" ย้ าความสัมพันธ์พรรคร่วมหวานแหวว 23 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อนุทิน' ยัน ภท. อภิปรายอย่างราชสีห์ ย้ าสัมพันธ์'ประวิตร' หวานแหวว 24 
13 ไทยรัฐออนไลน์ "แนวทางใหม่" เผยสัญญาณ "ยุบสภา" เริ่มชัด หลัง พปชร. 

เริ่มเปลี่ยนแปลง 
25 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 มติชนออนไลน์ ‘ชัยธวัช’ เผยสัญญาณ 1 ปี ‘ยุบสภา’ ลมปากประยุทธ์ขู่พรรคร่วม 

ก.ก.เขียนนโยบายหาเสียง พร้อมเลือกตั้งใหม่ 
27 

15 มติชนออนไลน์ ‘สาทิตย์’ สับ ไม่ควรเอาเงินกู้จาก พ.ร.ก. ไปท าโครงการ 
ไร้ประสิทธิภาพ หยุดเอาเรื่องวัคซีนท าฐานเสียง 

28 

16 ส านักข่าวไทยออนไลน์ สาธิตแฉมีวัคซีนการเมือง VIP ลัดคิวฉีด 29 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ "ภท." เตรียมให้ 1 อดีต – 2 ส.ส. สู้คดีเสียบบัตรแทนกัน 30 
18 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ภท. เตรียมให้ 1 อดีต – 2 ส.ส. สู้คดีเสียบบัตรแทนกัน 31 
19 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เชือด “วิรัช” สะเทือนทั้ง ครม. ตุกติกแปรญัตติงบประมาณ 32 

20 มติชนออนไลน์ ‘ไทยไม่ทน’ จี้ฝ่ายค้านลาออก มาอยู่ข้าง ปชช. ‘สุทิน’ รับไปคุย 
พรรคร่วม หวั่นปิ้งปลาประชดแมวเข้าทางรัฐบาล 

33 

21 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เรียกร้อง ส.ว. ลาออก 35 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - ภาวะ คับข้องใจ ภูมิใจไทย อนุทิน รันทด 

อภิปราย ลงมติ 
36 

2 คมชัดลึกออนไลน์ วิบาก "เจ๊เปี๊ยะ" สะท้านบุรีรัมย์ 37 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ นับถอยหลังรัฐบาล 1 ปี ‘บิ๊กตู่’ สั่งเร่งผลงาน “พีระพันธุ์" สมัครเป็น

สมาชิก พปชร. 
39 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึกโหมกระหน่ ากระแสยุบสภา 41 
5 มติชนออนไลน์ รายงาน : บทบาท เพื่อไทย ทลาย งบ ราชการลับ ขุดกล่อง ดวงใจ 43 
6 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : ความพร้อม จะเข้าสู่ "เลือกตั้ง" ความไม่กลัว ต่อค าขู่ 

"ยุบสภา" 
45 

7 คมชัดลึกออนไลน์ กลิ่นยุบสภา "พลังป้อม" ชิงด า "โทนี่" 46 
8 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เขย่าขุนศึก “พลังประชารัฐ” สับเปลี่ยนก าลัง - เลขาธิการพรรค 48 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นายกฯเร่ง "งาน 1 ปี” นับถอยหลังเลือกตั้ง 50 
10 สยามรัฐออนไลน์ สัญญาณยุบสภาฯ นับหนึ่ง ...ล้างไพ่ใหม่ ! 52 
11 ผู้จัดการออนไลน์ กลิ่นยุบสภาเริ่มแรง ทั้งขู่ทั้งเอาจริง !? 54 
12 ไทยรัฐออนไลน์ ประคองรอกระแสฟ้ืน 56 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" กดปุ่มคุมเกมทั้งกระดาน!! 58 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 5 ไทม์ไลน์ยุบสภาในมือ “ประยุทธ์” "3 โจทย์ใหญ่" ปมล่มรัฐบาล 60 
15 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX กลยุทธ์ แข็งกร้าว จากฝ่ายค้าน บีบ บังคับ ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
63 

16 ข่าวสดออนไลน์ FootNote: สถานการณ์ ปรีชา จันทร์โอชา สถานการณ์ ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร 

64 

17 คมชัดลึกออนไลน์ "ก้าวไกล" ใกล้จบ นักเลือกตั้งดับฝัน 65 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ส.ว. ขวาง “ไพรมารี่โหวต” เกมเร่ง “เลือกตั้ง” สะดุด 67 
19 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
E-DUANG : เบื้องหลัง ความพร้อม การเมือง ค าประกาศ ส่งสมัคร 
350 เขต 

69 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายกฤช เอื้อวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้แทนมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 23 ปี ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ให้แก่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เนื่องในวันสถาปนาส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (9 มิถุนายน 2564) ณ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มอบหนังสือที่ระลึกใหแ้กส่ านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ป ีวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายกฤช เอื้อวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้แทนมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 23 ปี ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ให้แก่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (9 มิถุนายน 2564) ณ ศาลปกครองสูงสุด 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มอบหนังสือที่ระลึกใหแ้ก่ศาลปกครองสูงสดุ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ป ีวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  หัวหน้า 
กองบรรณาธิการ เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการจัดท าวารสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2563 และแนวทางการจัดท าวารสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเภทบทความ
วิชาการ และกรอบค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุม 501 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง   
เป็นประธานการประชมุกองบรรณาธิการจดัท าวารสาร 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบค่าตอบแทน และ
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โดยมีผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 601 ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ประชุมร่วมกับ สปร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการด าเนินการ 

พัฒนาระบบค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันพุธ ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.07 น. 
กกต. เชียงใหม่ เร่งสอบทุจริตเลือกตั้งสภาเทศบาล เตรียมส่งศาลเชือด 
 

 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.2564 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีการ
เลื อกตั้ งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้ ร้ อง เรี ยน จ านวน 100 กว่า เรื่ อง  จากเทศบาล 121 แห่ ง  
ที่ด าเนินการไปแล้ว 54 เรื่อง เหลือ 45 เรื่องที่ยังสืบสวนสอบสวนอยู่ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร ซึ่งติดปัญหา
พยานบุคคลไม่สามารถเรียกมาสอบได้รวดเร็ว เพราะติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 แต่อยู่ในห้วงเวลา 50 
วัน และอาจจะขยายเวลาออกไปหากมีการร้องเรียนเรื่องใหม่มาเพ่ิมอีก 
  "แต่หากพบว่า หลังการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว ผลสรุปการสืบสวนสอบสวนแล้วพบการกระท าผิด
ในห่วงเวลาดังกล่าว กตต.เชียงใหม่ จะสรุปส านวนยื่นค าร้องถึงศาลอุทธรณ์ จากนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์
ด าเนินการเพ่ือประกาศระงับสิทธิ์ที่ได้รับรองการเลือกตั้งไปแล้ว รวมทั้งการเพิกถอนต าแหน่งหน้าที่ของนายกฯและ
สมาชิกสภาฯต่อไปได้" 
  "ในส่วนกรณีที่มีกลุ่มบุคคลมิจฉาชีพที่อ้างจะวิ่งเต้นให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆให้หลุดพ้น
คดี และอ้างจะช่วยให้มีการประกาศรับรองการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นั้น การที่มีข่าวเช่นนี้นั้น ตนเองรับประกัน 100% ไม่
สามารถด าเนินการได้ เช่นกรณีที่มีข่าว กกต.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่ง ที่อ้างว่า จะ
สามารถล้มใบแดงคดีเลือกตั้งได้นั้น ทาง กกต.ได้ซ้อนแผนร่วมกับต ารวจเข้าจับกุมไปแล้ว และยังมีคดีลักษณะดังกล่าว
อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง กกต.ได้ด าเนินการวางแผนการจับกุมอยู่" 
  นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า "ขอฝากเรื่องการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายหลัง
การเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว และผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งให้รีบยื่น ซึ่งวันสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 28 มิ.ย.2564 ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งทั้งหมด จ านวน 4,022 คน ได้มายื่นบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้ว 45% สนง.กกต.ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงใน
ทุกอ าเภอ 3 ชุด และขอให้ผู้ที่จะแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าวสามารถโทรศัพท์มานัดหมายกับทาง จนท.กกต.ก่อน
เดินทางมาเป็นหมู่คณะได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์ 053-112347-8 ได้ 
แต่ขอเตือนให้รีบมาก่อนวันหมดเขต เพราะอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ทัน หากผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มายื่นบัญชี
รายรับรายจ่ายดังกล่าว ถือว่ามีความผิด มีโทษสูงสุดจ าคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท รวมทั้งศาลเผิกถอนสิทธิ์
รับเลือกตั้ง 5 ปี" ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว 
  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ กกต.เชียงใหม่ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว ภายใน 30 วัน หลังจาก
ประกาศฯดังกล่าว สามารถร้องเรียนการทุกจริตเลือกตั้งได้อีก ต้องมีพยานหลักฐานจริง หากผู้ร้องคนเดิมมีหลักฐานใหม่
ก็เสนอต่อ กกต.ได้ จะรวมในส านวนเดิม หากมีร้องเรียนเรื่องใหม่ กกต.เชียงใหม่ พิจารณารับเรื่องก็จะเริ่มสืบสวน
สอบสวนในคดีใหม่ต่อไป จากนั้นจะสรุปส านวนน าเสนอไปยัง กกต.กลาง หากมีมูลความผิดจริง ทาง กกต.กลาง จะได้
วินิจฉัยสรุปส านวนยื่นต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือตัดสินในคดีต่างๆที่ร้องเรียนต่อไป 
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  ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แจ้งว่า ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้สมัครนายกฯเทศบาลในพื้นที่
ต่างๆ เช่น ปัญหาในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ พบว่ามีผู้ร้องเรียนข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง ทาง กกต.เชียงใหม่ 
ได้สรุปเรื่องดังกล่าวไปแล้วว่า ไม่พบข้าราชการที่ถูกร้องเรียนกระท าผิดจริง แต่หากผู้ที่ถูกกล่าวหาจะฟ้องร้องกันเองก็
สามารถท าได้ตามสิทธิที่เสียหายจากการร้องเรียนนั้นเป็นต้น และในส่วนพื้นที่เทศบาลต าบลสุเทพ ซึ่งถือว่ามีปัญหามาก
ที่สุดในพื้นท่ีของอ าเภอรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ก็มีการร้องเรียนกันจ านวนหลายเรื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าผิด และนักการเมืองกระท าผิดในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งเกินจริงเป็นต้น 
  อีกกรณีหนึ่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลส าราญราษฏร์ ก็ได้มีผู้ร้องเรียน กกต.เชียงใหม่ไป
แล้ว ของผู้สมัครรายหนึ่ง ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง ถูกกล่าวหาว่า อาจจะเข้าข่ายความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 
41 (1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท หากพบว่า โฆษณาเกินจริงด้วยข้อความอันเป็น
เท็จ ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ กกต.เชียงใหม่ด้วยเช่นกัน และยังมีเรื่องร้องเรียนอื่นๆท่ีชาวบ้านร้องเรียน
เข้าไปที่ กกต.เช่นเรื่องการซื้อเสียง ก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ กกต.เชียงใหม่เช่นกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/237565  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/237565
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9 มิ.ย. 64 
กกต. เชียงใหม่ เร่งสอบเตรียมสอยส่งศาล นักการเมืองทุจริตเลือกตั้งท่ีประกาศไป จ่อมีโทษจ าคุก - ตัดสิทธิ์ 5 ปี 
 

 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.2564 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีการ
เลื อกตั้ งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้ ร้ อง เรี ยน จ านวน 100 กว่า เรื่ อง  จากเทศบาล 121 แห่ ง  
ที่ด าเนินการไปแล้ว 54 เรื่อง เหลือ 45 เรื่องที่ยังสืบสวนสอบสวนอยู่ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร ซึ่งติดปัญหา
พยานบุคคลไม่สามารถเรียกมาสอบได้รวดเร็ว เพราะติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 แต่อยู่ในห้วงเวลา 50 
วัน และอาจจะขยายเวลาออกไปหากมีการร้องเรียนเรื่องใหม่มาเพ่ิมอีก 
 “แตห่ากพบว่า หลังการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว ผลสรุปการสืบสวนสอบสวนแล้วพบการกระท าผิด
ในห่วงเวลาดังกล่าว กตต.จะสรุปส านวนยื่นค าร้องถึงศาลอุทธรณ์ จากนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ด าเนินการ
เพ่ือประกาศระงับสิทธิ์ที่ได้รับรองการเลือกตั้งไปแล้ว รวมทั้งการเพิกถอนต าแหน่งหน้าที่ของนายกฯและสมาชิกสภาฯ
ต่อไปได”้ 
 “ในส่วนกรณีที่มีกลุ่มบุคคลมิจฉาชีพที่อ้างจะวิ่งเต้นให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆให้หลุดพ้น
คดี และอ้างจะช่วยให้มีการประกาศรับรองการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นั้น การที่มีข่าวเช่นนี้นั้น ตนเองรับประกัน 100% ไม่
สามารถด าเนินการได้ เช่นกรณีที่มีข่าว กกต.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่ง ที่อ้างว่า จะ
สามารถล้มใบแดงคดีเลือกตั้งได้นั้น ทาง กกต.ได้ซ้อนแผนร่วมกับต ารวจเข้าจับกุมไปแล้ว และยังมีคดีลักษณะดังกล่าว
อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง กกต.ได้ด าเนินการวางแผนการจับกุมอยู่” 
 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า “ขอฝากเรื่องการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายหลัง
การเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว และผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งให้รีบยื่น ซึ่งวันสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 28 มิ.ย.2564 ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งทั้งหมด จ านวน 4,022 คน ได้มายื่นบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้ว 45% สนง.กกต.ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงใน
ทุกอ าเภอ 3 ชุด และขอให้ผู้ที่จะแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าวสามารถโทรศัพท์มานัดหมายกับทาง จนท.กกต.ก่อน
เดินทางมาเป็นหมู่คณะได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์ 053-112347-8 ได้ 
แต่ขอเตือนให้รีบมาก่อนวันหมดเขต เพราะอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ทัน หากผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มายื่นบัญชี
รายรับรายจ่ายดังกล่าว ถือว่ามีความผิด มีโทษสูงสุดจ าคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท รวมทั้งศาลเพิกถอนสิทธิ์
รับเลือกตั้ง 5 ปี” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว 
 รายงานข่าว แจ้งว่า หลังจากที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว ภายใน 30 วัน หลังจาก
ประกาศฯดังกล่าว สามารถร้องเรียนการทุกจริตเลือกตั้งได้อีก ต้องมีพยานหลักฐานจริง หากผู้ร้องคนเดิมมีหลักฐานใหม่
ก็เสนอต่อ กกต.ได้ จะรวมในส านวนเดิม หากมีร้องเรียนเรื่องใหม่ กกต.เชียงใหม่ พิจารณารับเรื่องก็จะเริ่มสืบสวน
สอบสวนในคดีใหม่ต่อไป จากนั้นจะสรุปส านวนน าเสนอไปยัง กกต.กลาง หากมีมูลความผิดจริง ทาง กกต.กลาง จะได้
วินิจฉัยสรุปส านวนยื่นต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือตัดสินในคดีต่างๆที่ร้องเรียนต่อไป 
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 ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แจ้งว่า ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้สมัครนายกฯเทศบาลในพื้นที่
ต่ างๆ เช่น ปัญหาในพ้ืนที่ เขตเทศบาลเมืองแม่ เหียะ พบว่ามีผู้ ร้ องเรียนข้าราชการวางตัวไม่ เป็นกลาง  
ทาง กกต.เชียงใหม่ ได้สรุปเรื่องดังกล่าวไปแล้วว่า แต่หากผู้ที่ถูกกล่าวหาจะฟ้องร้องกันเองก็สามารถท าได้ตามสิทธิที่
เสียหายจากการร้องเรียนนั้นเป็นต้น และในส่วนพ้ืนที่เทศบาลต าบลสุเทพ ซึ่งถือว่ามีปัญหามากท่ีสุดในพ้ืนที่ของอ าเภอ
รอบนอกเมืองเชียงใหม่ ก็มีการร้องเรียนกันจ านวนหลายเรื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิด และ
นักการเมืองกระท าผิดในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งเกินจริงเป็นต้น 
 แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แจ้งอีกว่า กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลส าราญราษฏร์ ก็ได้มีผู้
ร้องเรียน กกต.เชียงใหม่ไปแล้ว ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง ที่อาจว่า น่าจะเข้าข่ายความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 
41 (1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท หากพบว่า โฆษณาเกินจริงด้วยข้อความอันเป็น
เท็จ ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ กกต.เชียงใหม่ด้วยเช่นกัน และยังมีเรื่องร้องเรียนอื่นๆท่ีชาวบ้านร้องเรียน
เข้าไปที่ กกต.เช่นเรื่องการซื้อเสียง ก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของ กกต.เชียงใหม่เช่นกัน. 
 
อ้างอิง   : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1684365/  
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.22 น. 
จ่อร้อง ป.ป.ช. สอบปมเสาไฟกินรี อบต. ราชาเทวะ 
“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบปมเสาไฟกินรีโซล่าเลล์ อบต.ราชาเทวะ ราคาแพง-ส่อฮั้วประมูลหรือไม่ แฉมี
บริษัทเดียวได้งานทุกสัญญา แถมพบติดไฟยันซอยร้าง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่โซเชียลมีเดียตีแผ่ข้อพิรุธโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพลังงานโชล่าเซลล์ ของ อบต.ราชาเทวะ จ.
สมุทรปราการ ที่มีหลายประเด็นส่อไปในทางทุจริตและมีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือไม่ เนื่องจากบางส่วน
มีการติดตั้งในซอยที่เป็นป่าหญ้ารกทึบ มีระยะเสาแต่ละต้นถี่เกินไป และอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้เอกชนบางราย จน
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบการด าเนินโครงการดังกล่าวพบว่า เสาไฟกินรีแต่ละต้นมี
ราคามากกว่าต้นละ 94,000 บาท ซึ่งมีการด าเนินการติดตั้งในซอยเล็ก ซอยน้อย และในถนนทางหลวงในพ้ืนที่ต าบล
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2564 ระยะเวลากว่า 8 ปี รวมแล้วกว่า 10 สัญญา คิดเป็น
เงินกว่า 734,410,000 บาท ที่ส าคัญคือ มีเพียงบริษัทเดียวที่สามารถประมูลงานดังกล่าวได้เป็นคู่สัญญาจัดท าโครงการ
จัดซื้อจัดหาและติดตั้งเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีให้กับ อบต. ราชาเทวะ มาอย่างต่อเนื่องจนผิดสังเกต 
 ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงก็พบว่าในพ้ืนที่ของ อบต.
ราชาเทวะ ทุกตรอก ซอก ซอย ซึ่งแม้เป็นซอยแคบๆจะเต็มไปด้วยเสาไฟประติมากรรมกินรีพลังงานโชล่าเซลล์เต็มไป
หมดทั้งสองฝั่งซอย บางจุดมีระยะห่างประมาณ 5-10 เมตรก็มี และบางซอยแทบจะเป็นซอยร้างมีหญ้าขึ้นรกชัฏ แต่ก็ยัง
มีเสาไฟกินรีไปติดตั้งอย่างมากมาย นอกจากนั้น บริษัทที่ประมูลงานได้ทุกสัญญาที่ผ่านมา มีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น จึง
เป็นข้อผิดปกติ ซึ่งอาจเข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 หรือกฎหมาย
ฮ้ัวประมูลหรือไม่ได้ แม้จะอ้างว่าด าเนินการประมูลกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 แล้วก็
ตาม 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่น
ร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพ่ือให้ด าเนินการไต่สวนตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 เพ่ือ
ด าเนินการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ณ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.). 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848871  
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09/06/2564 10:34 
คาด 29 มิ.ย. พิจารณาร่างแก้ รธน. พรรคร่วมได้ 
 

 
 
รัฐสภา 9 มิ.ย. – “ชินวรณ์”เผยร่างแก้ รธน. 3 พรรคร่วม พร้อมเสนอต่อรัฐสภา คาดจะพิจารณาพร้อมกับร่างของ 
พปชร.ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ 
 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล 
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่าขณะนี้ได้ด าเนินการร่างเสร็จแล้ว 6 
ประเด็น 6 ฉบับ อยู่ระหว่างส่งให้แต่ละพรรคการเมืองเสนอความเห็น ทั้งพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทย โดย
หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท จะมาหารือกันให้ตกผลึกอีกครั้ง ส่วนที่ประธานรัฐสภาระบุ
ว่าจะประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ การพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างในวาระการประชุม รวมถึงพิจารณาร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ คาดว่าร่างของ 3 พรรคร่วมรัฐบาลจะ
เสนอต่อรัฐสภาพิจารณาในคราวเดียวกัน 
 นายชินวรณ์ย้ าว่า 3 พรรคร่วมรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ ,ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา เห็นว่าหากมี
ประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน กับร่างของพรรคพลังประชารัฐก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนลงมติ และยังได้เรียกร้องให้แต่ละ
พรรคการเมืองเร่งเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา เพ่ือพิจารณาพร้อมกัน.- ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง   : https://tna.mcot.net/politics-713168  
  
  

https://tna.mcot.net/politics-713168


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 
 
วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 11:53 น. 
"ชินวรณ์" จ่อยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนประชุมสภาฯ 29 มิ.ย.นี้ 
 

 
 
รอง ปธ.วิปรัฐบาล เผย 3 พรรคร่วมจ่อย่ืนร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนประชุมรัฐสภา 29 มิ.ย.นี้ 
 วันที่ 9 มิ.ย. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรอง
ประธานวิปรั ฐบาล กล่ าวถึ งความคืบหน้ายื่ นร่ างรั ฐธรรมนูญแก้ ไขเ พ่ิมเติม ว่ า  ขณะนี้ ร่ างรั ฐธรรมนูญ  
ทั้ง 6 ฉบับ ของพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เสร็จแล้ว จะเหลือก็เพียงรายละเอียด
เล็กน้อย และถึงอย่างไรพวกเราก็จะต้องยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาให้ทันก่อนที่จะมีการบรรจุระเบียบวาระ
ในการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 29 มิถุนายน แน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/655049  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/251342  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/105748 
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9 มิถุนายน 2564 11:53 น.   
 “ไพบูลย์” ท้า ส.ว. เสนอตัดไพรมารี่โหวตมาลงสมัคร ส.ส.แทน ชี้สร้างภาระเกินจ าเป็นให้พรรคการเมือง ไม่ห่วง 
ส.ว. ค้านแก้ รธน.วาระแรก 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่มี
สมาชิกวุฒิสภา ไม่เห็นด้วยต่อการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการตัดกระบวนการหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ขั้นต้น
ของพรรคการเมือง (ไพรมารี่โหวต) ออกจากเนื้อหาว่า ตนต้องการให้ส.ว.ที่แสดงความเห็นดังกล่าว ลองสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองและ ลงสมัครรับเลือกตั้ง จะทราบถึงการด าเนินการและข้อเท็จจริงของไพรมารี่โหวตว่ามีความ
ยุ่งยากเกินความจ าเป็นต่อพรรคการเมือง และส.ส. ทั้งนี้ตนมองว่า ส.ส. คือประชาชนที่ควรได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐธรรมนูญที่ต้องไม่มีใดสร้างความยุ่งยากเกินกว่าเหตุ ก่อนหน้านี้ตนสนับสนุนต่อการเลือกตั้งขั้นต้น แต่เมื่อได้เข้าสู่
ระบบพรรคการเมืองท าให้เห็นว่าสร้างความยุ่งยากเกินกว่าเหตุให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ยอมรับว่าผู้ที่ตั้งใจให้ไพรมารี่โหวต
เป็นแนวทางปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน แต่ในข้อเท็จจริงพบว่าสร้างความยุ่งยาก แต่การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ขอให้ใช้ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ได้ปิดกั้นหากพรรคการเมืองใดจะน าการ
เลือกตั้งขั้นต้นไปปฏิบัติ แต่ในกติกาต้องไม่ใช่การบังคับ 
 เมื่อถามว่าหากยกเลิกระบบไพรมารี่โหวต อาจกระทบต่อการปฏิรูปพรรคการเมือง นายไพบูลย์ กล่าวว่า 
เป็นความเห็นของเขา ซึ่งอาจเห็นไม่เหมือนกับตน และตนมองว่าการปฏิรูปเรื่องต่างๆ ต้องไม่ใช่การสร้างภาระเกินกว่า
จ าเป็นและหากก าหนดกฎหมายที่สร้างความยุ่งยาก อาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ และตนมองว่าประเด็นใดที่ท าให้
เกิดภาระเกินเหตุ ต้องปรับปรุง 
 เมื่อถามว่ากรณีที่ส.ว.ไม่เห็นด้วยจะกระทบต่อการลงมติวาระแรก หรือไม่ เพราะต้องใช้เสียงส.ว.  
ร่วมด้วย นายไพบูลย์ กล่าวว่า เชื่อว่าส.ว.ที่แสดงความเห็น เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่การพิจารณาเนื้อหาสามารถปรับแก้ไข
ในวาระสองได้ โดยการพิจารณาร่างแก้ไขนั้นต้องรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด โดย ส.ว. ต้องรับฟัง
ความเห็นของส.ส. ฐานะที่เป็นฝ่ายปฏิบัติด้วย หากส.ส. สนับสนุนต้องยอมรับ เพราะการก าหนดกติกาใดนั้น ต้อง
พิจารณาถึงฝ่ายปฏิบัติรวมถึงให้ความเป็นธรรม ไม่ใช่น าความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก แต่สร้างภาระเกิน
กว่าเหตุ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/251374  
 
 

https://siamrath.co.th/n/251374
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9 มิถุนายน 2564 
'ไพบูลย์' ท้า 'ส.ว.' ลงเลือกตั้ง หลังค้านถอด 'ไพรมารี่โหวต' ออกจากกฎหมาย 
 

 
  
ไพบูลย์ ชี้ ไพรมารี่โหวต สร้างภาระเกินจ าเป็นให้ ส.ส.-พรรคการเมือง ต้องปรับปรุง ไม่ห่วงส.ว.ค้านวาระแรก เหตุ
ปรับแก้ไขได้ ย้ าไพรมารี่โหวต มีได้ แต่ไม่ใช่บังคับตามกฎหมาย 
      นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา ไม่เห็นด้ว ยต่อการ
เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการตัดกระบวนการหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ขั้นต้นของพรรคการเมือง (ไพรมารี่โหวต) 
ออกจากเนื้อหาว่า ตนต้องการให้ส.ว.ที่แสดงความเห็นดังกล่าว ลองสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและ ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง เพ่ือจะทราบถึงการด าเนินการและข้อเท็จจริงของไพรมารี่โหวตว่ามีความยุ่งยากเกินความจ าเป็นต่อพรรค
การเมือง และส.ส. ทั้งนี้ตนมองว่า ส.ส. คือประชาชนที่ควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญที่ต้องไม่มีใดสร้างความ
ยุ่งยากเกินกว่าเหตุ 
  “ก่อนหน้านี้ผมสนับสนุนต่อการเลือกตั้งขั้นต้น แต่เมื่อได้เข้าสู่ ระบบพรรคการเมืองท าให้เห็นว่าสร้าง
ความยุ่งยากเกินกว่าเหตุให้กับผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ยอมรับว่าผู้ที่ตั้งใจให้ไพรมารี่โหวตเป็นแนวทางปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็น
สถาบัน แต่ในข้อเท็จจริงพบว่าสร้างความยุ่งยาก แต่การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ที่ขอให้ใช้ระบบ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ได้ปิดกั้นหากพรรคการเมืองใดจะน าการเลือกตั้งขั้นต้นไปปฏิบัติ แต่ในกติกาต้องไม่ใช่
การบังคับ” นายไพบูลย์ กล่าว 
      เมื่อถามว่าหากยกเลิกระบบไพรมารี่โหวต อาจกระทบต่อการปฏิรูปพรรคการเมือง นายไพบูลย์ เป็นความเห็นของ
เขา ซึ่งอาจเห็นไม่เหมือนกับตน และตนมองว่าการปฏิรูปเรื่องต่างๆ ต้องไม่ใช่การสร้างภาระเกินกว่าจ าเป็นและหาก
ก าหนดกฎหมายที่สร้างความยุ่งยาก อาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ และตนมองว่าประเด็นใดที่ท าให้เกิดภาระเกิน
เหตุ ต้องปรับปรุง 
      ถามต่อว่ากรณีที่ส.ว.ไม่เห็นด้วยจะกระทบต่อการลงมติวาระแรก หรือไม่ เพราะต้องใช้เสียงส.ว.ร่วมด้วย นาย
ไพบูลย์ โดยเชื่อว่าส.ว.ที่แสดงความเห็น เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่การพิจารณาเนื้อหาสามารถปรับแก้ไขในวาระสองได้ โดย
การพิจารณาร่างแก้ไขนั้นต้องรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด โดย ส.ว. ต้องรับฟังความเห็นของส.ส. ฐานะที่
เป็นฝ่ายปฏิบัติด้วย หากส.ส. สนับสนุนต้องยอมรับ เพราะการก าหนดกติกาใดนั้น ต้องพิจารณาถึงฝ่ายปฏิบัติรวมถึงให้
ความเป็นธรรม ไม่ใช่น าความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก แต่สร้างภาระเกินกว่าเหตุ. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942559  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942559


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
 
10 มิถุนายน 2564 
'ไพบูลย์' ยัน 'พลังประชารัฐ' ไม่เปลี่ยนเกมแก้รัฐธรรมนูญ คาด 'กันยายน' นี้ ท าเสร็จวาระสาม 
 

 
  
ไพบูลย์ คาดไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญ ในรัฐสภา แล้วเสร็จ กันยายน ก่อนใช้เวลา 6 เดือน แก้กฎหมายลูก ปัดตอบ 
พฤษภาคม ยุบสภา 
        นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะผู้น ายื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อรัฐสภา ให้
สัมภาษณ์ผ่านราการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ว่า สัปดาห์หน้า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเตรียมนัดฝ่าย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือหารือถึงการก าหนดการประชุมรัฐสภา อย่างไรก็ดีเนื้อหาที่ยื่นนั้นไม่มีประเด็นที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 
        เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่าพรรคพลังประชารัฐ เตรียมเปลี่ยนเกมแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการใช้บัตรเลือกตั้ง 
นายไพบูลย์ กล่าวว่า อาจเป็นความเห้นของบางคนและเป็นส่วนน้อย แต่การแก้ไขตามญัตติที่เสนอไปก่อนหน้านั้น ด้วย
การใช้บัตรเลือกตั้งสองใบนั้นผู้ใหญ่ของพรรคเห็นด้วยทั้งหมดแล้ว และประเด็นดังกล่าวจบไปแล้ว 
  “ผมยอมรับว่าภายในพรรคได้หารือเรื่องการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้ง พอสมควร เพราะมีบางส่วนมองว่าไม่
ควรเปลี่ยนเรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียว เพราะดีกับพรรค เป็นประโยชน์ แต่ได้เคลียร์กันเข้าใจแล้ว ว่า ต้องให้พรรค
การเมืองอ่ืนได้บ้าง จะเอาแต่พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวไม่ได้ “ นายไพบูลย์ กล่าว 
        นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ส่วนอ านาจของส.ว. ตามมาตรา 272 นั้นไม่ได้แก้ไข ทั้งนี้ตนเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่จะเกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและเป็นความเห็นร่วมกันของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ   ทั้งจาก พรรคร่วม
รัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และ วุฒิสมาชิก  เบื้องต้นหากรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 29 มิถุนายน จะน าไปสุ่
การตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน และใช้เวลาพิจารณาอย่างเร็วที่สุด 30 วัน คือ เดือนกรกฎาคม จากนั้นต้นเดือนสิงหาคม 
รัฐสภาจะพิจารณาในวาระสอง และเมื่อพิจารณาเสร็จต้องทิ้งเวลา 15 วัน ก่อนลงมติวาระสาม เบื้องต้นคาดว่าไม่เกินต้น
เดือนกันยายน สามารถลงมติวาระสามได้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทูลเกล้าฯ เพ่ือบังคับใช้ เพราะประเด็นที่เสนอไม่
จ าเป็นต้องท าประชามติ 
        "ส่วนการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคาดว่าจะใช้เวลา 5-6 เดือน ส่วนเวลาที่แล้วเสร็จกลางเดือน
พฤษภาคม 2565 ที่หลายฝ่ายมองว่าลงล็อคท่ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะยุบสภาฯ 
นั้น ผมไม่ทราบ" นายไพบูลย์ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942756  
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วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.06 น. 
เลขาฯ สมช. ย้ า ‘พปชร.’ ประชุมใหญ่ขอนแก่นท าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จังหวัด 
 

 
 
“เลขาฯสมช.” ชี้ “พปชร.” ประชุมใหญ่ที่ขอนแก่น สามารถท าได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)ให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะจัดการประชุมใหญ่
ของพรรคท่ีจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นห่วงกันว่าอาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ได้ ว่า การจะประชุมได้หรือไม่นั้น
ทางจังหวัดทราบดีอยู่แล้วถึงวิธีปฏิบัติ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ และจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่สีแดง
ด้วย ก็สามารถด าเนินการได้ ในทางความม่ันคงไม่ได้มีปัญหาอะไร ที่ผ่านมาเราจะห่วงเฉพาะในพ้ืนที่สีแดงหรือแดงเข้ม 
 เมื่อถามว่า หากพลังประชารัฐ(พปชร.)ประชุมได้ก็อาจจะท าให้เป็นตัวอย่างให้พรรคการเมืองอ่ืนๆสามารถ
ประชุมในจังหวัดต่างๆได้  พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ก็ท าได้ถ้าด าเนินการถูกต้องตามข้อจ ากัดของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือกระทรวงสาธารณสุข 
 เมื่อถามว่า การที่พรรคการเมืองจะใช้สถานที่ต่างจังหวัดประชุมจะต้องมาขอที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ก่อนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเขาทราบดีว่าหลักเกณฑ์ของศบค.อะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ อะไรที่เป็นข้อห้ามหรือข้อก าหนดที่ผ่อนคลายได้ 
ดังนั้นถ้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ก็อนุญาติได้เลย แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่
เขาไม่แน่ใจเขาก็จะหารือมาท่ีศบค. 
  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578948  
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วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 11:10 น. 
เลขาฯ สมช. ชี้ พปชร. ประชุมใหญ่ท าได้แต่ต้องยึดหลักเกณฑ์จังหวัด 
 

 
 
เลขาฯ สมช. ชี้ พปชร. ประชุมใหญ่ที่ขอนแก่น สามารถท าได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ใน
ฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศปก.ศบค.)ให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ?จะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคที่จังหวัดขอนแก่นใน
วันที่ 20 มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นห่วงกันว่าอาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ได้ ว่า การจะประชุมได้หรือไม่นั้นทางจังหวัดทราบดีอยู่แล้วถึงวิธี
ปฏิบัติ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ และจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่สีแดงด้วย ก็สามารถด าเนิ นการได้ 
ในทางความม่ันคงไม่ได้มีปัญหาอะไร ที่ผ่านมาเราจะห่วงเฉพาะในพ้ืนที่สีแดงหรือแดงเข้ม 
 เมื่อถามว่าหากพลังประชารัฐ(พปชร.) ประชุมได้ก็อาจจะท าให้เป็นตัวอย่างให้พรรคการเมืองอ่ืนๆสามารถ
ประชุมในจังหวัดต่างๆ ได้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ก็ท าได้ถ้าด าเนินการถูกต้องตามข้อจ ากัดของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือกระทรวงสาธารณสุข 
 เมื่อถามว่าการที่พรรคการเมืองจะใช้สถานที่ต่างจังหวัดประชุมจะต้องมาขอที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ก่อนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเขาทราบดีว่าหลักเกณฑ์ของศบค.อะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ อะไรที่เป็นข้อห้ามหรือข้อก าหนดที่ผ่อนคลายได้ 
ดังนั้นถ้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ก็อนุญาติได้เลย แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่
เขาไม่แน่ใจเขาก็จะหารือมาท่ี ศบค. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/655043  
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09 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:41 น.     
 ชี้ 'พปชร.' จัดประชุมใหญ่ท่ีขอนแก่นได้แต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จังหวัด 
 

 
 
9 มิ.ย.2564 -  พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)ให้สัมภาษณ์ถึง
การที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ว่า การจะ
ประชุมได้หรือไม่นั้น จังหวัดทราบดีอยู่แล้วถึงวิธีปฏิบัติ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ และจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่อยู่
ในพ้ืนที่สีแดงด้วยก็สามารถด าเนินการได้ ในทางความมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอะไร ที่ผ่านมาเราจะห่วงเฉพาะในพ้ืนที่สีแดง
หรือแดงเข้ม  
เมื่อถามว่าหากพลังประชารัฐประชุมได้ก็อาจจะท าให้เป็นตัวอย่างให้พรรคการเมืองอ่ืนๆ สามารถประชุมในจังหวัดต่างๆ
ได้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ก็ท าได้ถ้าด าเนินการถูกต้องตามข้อจ ากัดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) 
 ถามว่าการที่พรรคการเมืองจะใช้สถานที่ต่างจังหวัดประชุมจะต้องมาขอที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ก่อนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เขาทราบดีว่าหลักเกณฑ์ของ ศบค.อะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ อะไรที่เป็นข้อห้ามหรือข้อก าหนดที่ผ่อนคลายได้ ดังนั้น
ถ้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถด าเนินการได้ก็อนุญาติได้เลย แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาไม่
แน่ใจเขาก็จะหารือมาท่ี ศบค. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105763  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2766868  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942589  
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วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 19:56 น. 
พปชร. ดัน "ธรรมนัส" นั่งเลขาพรรคเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่ 
 

 
 
"พปชร."ปรับโครงสร้างพรรคใหม่ตั้ง"ธรรมนัส"นั่งเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่รับมือการเมือง
ผันผวน 
 ความคืบหน้าในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 64 ของพรรคพลังประชารัฐ ในวันที่ 20 มิ.ย.ที่  
จ.ขอนแก่น นั้น ล่าสุดอาจจะมีการขยับให้เร็วขึ้นซึ่งจะประชุมกันใน สัปดาห์หน้าโดยมีวาระส าคัญคือการปรับโครงสร้าง
กรรมการบริหารพรรค เพ่ือเตรียมการรองรับการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่อง จากเดิม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ได้มีหนังสือเรียกประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ ที่โรงแรม
รามา การ์เด้นส์ แต่เกิดปัญหาโควิดระบาดจึงมีการเลื่อนมาเป็นวันที่ 5 เม.ย.แต่ก็ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่อง จากใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ยังเป็นพ้ืนที่แพร่ระบาดของโควิด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนไปประชุมที่ จ.ขอนแก่น แทนในสัปดา
หน้า เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของโควิด 
 ส าหรับการปรับโครงสร้างใหม่ในกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้จะมีการเสนอให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคแทน นายอนุชา นาคาศัย  
รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จากกลุ่มสามมิตร ส่วนรองหัวหน้าพรรค เบื้องต้นจะมีการปรับออกบางส่วน อาทิ นาย
ณัฐฏพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จากกลุ่มอดีต กปปส. และนายสุชาติ ชมกลิ่น  
รมว.แรงงาน จากลุ่มภาคกลาง 
 แหล่งข่าวกล่าวว่า การตั้ง ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาธิการพรรค พปชร.ครั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เลือกตั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะอันใกล้นี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ไม่แน่นอนอาจต้องยุบสภา
ได้ ทั้งจากปัญหาความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ปัญหาโควิด19 และปัญหาทางการเมืองที่กลุ่มต่างๆรอคอยโอกาส
หลังโควิดที่จะออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล  
 "ถ้าพรรคไม่มีการเตรียมพร้อมก็อาจจะรับมือไม่ทัน ซึ่งใน พรรคพปชร.ขณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส เหมาะสมเป็น
แม่บ้านที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดูแล ส.ส.ในพรรคเป็นอย่างดี และยังสามารถท าให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.ในหลายจังหวัด รวมถึงยังประสานได้กับทุกพรรคด้วย"แหล่งข่าว ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/655125  
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.29 น. 
"เสี่ยหนู" ย้ าความสัมพันธ์พรรคร่วมหวานแหวว 
“อนุทิน” จวก “มาดามเดียร์” ใช้ข้อมูลตัดแปะไร้ความจริง ย้ าความสัมพันธ์พรรคร่วมหวานแหวว บอก “บิ๊ก
ป้อม” โทรฯ มาผิด สงสัยคิดถึง ยันโหวตผ่านร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) ฐานะ
หัวหน้าภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณี น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปราย
การใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ว่า เป็นข้อมูลตัดแปะ 
ไม่มีความจริง โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ออกมาชี้แจงแล้ว ดังนั้นใคร
อภิปรายจะต้องมีการท าการบ้านก่อน ไม่ใช่เห็นไมค์แล้ววิ่งเข้าใส่ 
 เมื่อถามว่า เหมือนความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยยังไม่จบเพราะมีการพุ่งเป้าไปที่กระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเราจบมาตลอด เมื่อมีคนไข้เข้ามาเราก็รักษาจนหาย เคสบายเคส ไม่ต่อ  
ความยาวสาวความยืด เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน 
 "โ อ้ โห  ไม่มี อะ ไร  ผู้ ใหญ่ เ ขาหวานแหววกันจะตาย เมื่ อว าน  พล .อ .ประวิ ตร  ว งษ์ สุ ว รรณ  
รองนายกรัฐมนตรี ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โทรศัพท์มาผิดมิสคอล แล้วผมโทรฯ กลับไป ท่านก็บอก
ว่าโทรฯ ผิด สงสัยคงคิดถึง" นายอนุทิน กล่าว 
 เมื่อถามถึงปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่าง ส.ส.นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา เหมือนลิ้นกับฟัน 
 เมื่อถามย้ าว่า ตอนนี้ ส.ส.ดาวฤกษ์ พ้นโทษแบน 3 เดือน ส่วนตัวพอใจแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า 
ไม่เก่ียวเป็นคนละพรรคกัน ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว 
 เมื่อถามย้ าอีกว่า ไม่ได้ติดใจในกรณีนี้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใส่ใจมากกว่า เป็นเรื่องของผู้บริหาร
ที่เขาจะไปด าเนินการเอง 
 เมื่อถามถึงประเด็นปัญหาการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทนั้น ส.ส.ภูมิใจไทย ยังอภิปราย
โจมตีรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการอภิปรายเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ อย่าว่าแต่ ส.ส.ภูมิใจไทย ซึ่ง 
ส.ส.ทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ถ้าอภิปรายเกี่ยวกับการท างานของกระทรวงสาธารณสุข สิ่งไหนที่
เป็นประโยชน์เป็นสาระ ตนพร้อมรับฟังและพร้อมจะน ามาสานต่อ ซึ่งสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ เพราะทุกคนต้องหวังดีต่อ
บ้านเมือง ต่อให้ไม่หวังดีซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เป็นรัฐบาลต้องโหลดผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท แน่นอน เนื่องจาก
จะอภิปรายอย่างราชสีห์โหวตอย่างหนู เพราะราชสีห์กับหนูอยู่มากกว่า 1,000 ปี ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่ในนิทานอีสป เพราะ
มีความส าคัญท้ังคู่ขาดกันไม่ได้. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848872  

https://www.dailynews.co.th/politics/848872
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10 มิถุนายน 2564 
'อนุทิน' ยัน ภท. อภิปรายอย่างราชสีห์ ย้ าสัมพันธ์'ประวิตร' หวานแหวว 
 

 
  
'อนุทิน' ยันภท.อภิปรายอย่างราชสีห์ เมินส.ส.ดาวฤกษ์พ้นโทษ ย้ าสัมพันธ์"ประวิตร" หวานแหวว 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่นางสาววทันยา  
วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ ออกมาโจมตีกระทรวงสาธารณสุขทันทีที่พ้นโทษจากพรรคกรณีโหวตสวน
มติพรรคไม่ลงคะแนนให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ว่า เป็นข้อมูลตัดแปะ 
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงแล้ว เวลาจะอภิปรายอะไรให้ท าการบ้าน ไม่ใช่เห็นไมค์แล้ววิ่งเข้าใส่ 
 เมื่อถามว่า แสดงว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีปัญหาและไม่ติดใจกรณีดังกล่าวแล้วใช่
หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “โอ้โห ผู้ใหญ่เขาหวานแหววกันจะตาย เมื่อวาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี Missed call มา ผมก็โทรกลับ พล.อ.ประวิตรก็ตอบว่า กดผิด สงสัยคิดถึง” 
 เมื่อถามว่า กลุ่มดาวฤกษ์พ้นโทษแล้ว ส่วนตัวพอใจหรือไม่ที่ถูกคาดโทษ 3 เดือน นายอนุทิน กล่าวว่า เป็น
คนละพรรคกัน ไม่เก่ียวกัน 
 เมื่อถามย้ าว่า แสดงว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ใส่ใจมากกว่า 
เป็นเรื่องของผู้บริหารของแต่ละพรรค 
 นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอภิปรายโจมตี พ.ร.ก.กู้เงิน คิดว่า ลูกพรรคของตนเอง
อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทุกพรรคที่อภิปราย ถ้าพูดถึงเนื้อหาการท างานก็ถือว่าสร้างสรรค์ทั้งหมด อะไรที่เป็น
ประโยชน์ เป็นสาระต่อประชาชน รัฐบาลต้องฟัง เพราะทุกคนหวังดีต่อบ้านเมือง ต่อให้ไม่หวังดีซึ่งกันและกันก็ตาม 
ยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยจะโหวตรับร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 
 นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายว่า “อภิปรายอย่างราชสีห์ แต่โหวตอย่างหนู เพราะราชสีห์กับหนูก็อยู่ด้วยกัน
หลายพันปีแล้ว ส าคัญท้ังคู่ จึงขาดกันไม่ได้” 
 ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 
กล่าวถึงทิศทางการลงมติพ.ร.ก.กู้ เงิน 5 แสนล้าน โดยพรรคภูมิใจไทยยังอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล  
ว่า ส.ส. พูดในลักษณะการให้ค าแนะน ารัฐบาล อย่าไปมองว่าเป็นการพูดโจมตี ทั้งนี้ก่อนการโหวตลงมติรับพ.ร.ก. กู้เงิน 
พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมเพ่ือสรุปแนวทางกันอีกครั้งก่อน 
 เมื่อถามว่า ส.ส. ดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ พ้นโทษแบน 3 เดือนจากพรรค พอใจหรือยัง  
นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า “คนละเรื่องกัน” 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942777  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942777
https://thaibestoffer.com/click.php?key=ochhchhteeehyjb49v1q&cost=0.08148&c1=1948343&c2=261665
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9 มิ.ย. 2564 10:07 น. 
"แนวทางใหม่" เผยสัญญาณ "ยุบสภา" เริ่มชัด หลัง พปชร. เริ่มเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
"แนวทางใหม่" สวมวิญญาณหมอดู ท านายชะตาเมือง เผยสัญญาณ "ยุบสภา" เริ่มชัด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ในพรรคพลังประชารัฐ การสะสมเงินทุน และการตั้งพรรคใหม่ 
 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ กล่าวว่า หากประเมินจากเสียง
สะท้อนที่วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลในขณะนี้จะสัมผัสได้ถึงเสียงของความไม่พอใจที่ดังก้องมาจากทั่วสารทิศ 
คล้ายสัญญาณว่าปลายทางใกล้มาถึงหรือใกล้ได้เวลายุบสภาเต็มทีแล้ว แม้ว่าจะไม่อยากยุบเพราะยังสามารถกุมกลไก
ต่างๆ ในสภาได้อย่างครบถ้วน รวมถึง ส.ว.ที่แทบจะชี้เป็นชี้ตายกฎหมายส าคัญต่างๆ ในสภาได้ แต่หากสังเกตให้ดีก็จะ
เห็นรอยร้าวขนาดใหญ่ในหมู่พรรคร่วมรัฐบาล แม้ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 วาระแรกจะโหวตผ่านกันพรึ่บ แต่ใน
การอภิปรายก็ทิ่มกันเองอย่างถึงพริกถึงขิงยิ่งกว่าฝ่ายค้าน โดยเฉพาะความผิดพลาดในการบริหารจัดการสถานการณ์โค
วิด-19 ที่ต่างโยนเรื่องอ านาจรับผิดชอบกันไปมา ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชน 
 "จะขอสวมวิญญาณหมอดูท านายชะตาบ้านเมืองสักหน่อย หลังจากนี้คิดว่าคงเข้าสู่ช่วงที่ค่ายพรรคต่างๆ 
เตรียมความพร้อมสู่การยุบสภาเต็มตัว รัฐบาลเองก็หวังใช้การเลือกตั้งมารีแบรนดิ้งปรับภาพลักษณ์เสียใหม่ ในครั้งหน้า
จึงอาจไม่มีพรรคชื่อพลังประชารัฐอีกแล้วก็ได้ เพราะแว่วๆ มาว่าก าลังมีพรรคใหม่รอเกิดขึ้นอยู่ ช่วงนี้สิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็น
จึงได้เห็น อย่างการขอโทษของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ว่าอะไรที่ทุกคนไม่สบายใจก็ขอโทษละกัน ก็จะท าให้ดีที่สุด ก็คือการ
ลดท่าทีแข็งกร้าวจากปกติลงอย่างชัดเจน เพ่ือลดอาการไม่พอใจของประชาชนในช่วงนี้ นอกจากนี้ ยังแว่วๆ มาอีกว่า 
ก าลังจะมีการเปลี่ยนเลขาธิการพรรคใหม่ เป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า บุคคลนี้ถึงแม้ว่าจะมีแต่ข่าวในทางลบ แต่เป็นที่รู้
กันดีเรื่องบารมีและการคุมฐานเสียงอัดฉีดพ้ืนที่ อย่างน้อยที่สุดภาคใต้ในพ้ืนที่เดิมของประชาธิปัตย์จะเป็นพ้ืนที่ช่วงชิง
ของกลุ่มทุนหนา ไม่ปล่อยให้มามีอ านาจต่อรองคว้ากระทรวงส าคัญไปอีก" นายธวเดช กล่าว 
 นายธวเดช กล่าวต่อไปว่า ยังเห็นสัญญาณของการสะสมทุนที่ชัดขึ้นอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไปแล้วเรื่องยา
เสพติดลอตใหญ่ที่กระจายไปในหลายประเทศและถูกจับได้ในช่วงนี้ เรื่องนี้ดูจะกลายเป็นเรื่องเล็กมากในรัฐบาล เหมือน
ไม่ใส่ใจจะแก้ปัญหาเลย ต้องถามว่าเม็ดเงินตรงนี้เข้ากระเป๋าใคร และจะเป็นกระสุนดินด าเพ่ือการเตรียมเลือกตั้งหรือไม่ 
เพราะคาดว่าการเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นเร็วๆ นี้เงินจะสะพัดที่สุด ส่วนกรรมการผู้คุมกติกาอย่าง กกต. คงไม่ต้องพูดถึง 
เพราะรู้กันดีว่าท างานเข้าตาใครบ้าง หรือหากมองไปที่ความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ ก็จะเริ่มมองเห็นการเปิดตัวพรรคใหม่อย่าง
เป็นทางการของคุณหญิงสุดารัตน์ การขยับหา ส.ส.หน้าใหม่แทนบรรดางูเห่าของพรรคก้าวไกล การเร่งเกมเต็มที่ของ
พรรคกล้าและพรรคเพ่ือไทย ที่อดีตนายกฯสองพ่ีน้องเริ่มขยับลงมาเล่นเองในพ้ืนที่สื่อ เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่าบรรดา
นักเลือกตั้งเริ่มได้กลิ่นยุบสภาแล้วอย่างแน่นอน คิดว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินต้นปีหน้า 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
 
 นายธวเดช ชี้ว่า ในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างเร่งตุนคะแนนเสียงแบบนี้ ใครจะใช้วิธีไหนหาคะแนนเสียงก็ว่ากันไป 
แต่ที่ไม่ควรท าอย่างยิ่งคือการน าเอาวัคซีนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือสร้างฐานเสียง เพราะในขณะที่สองพรรค
ใหญ่ในฝั่งรัฐบาลต่างโยนผิดกันไปมา มีสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายรู้สึกกังขาว่าอาจจะมีการกันโควตาวัคซีนให้ฝ่ายการเมืองผ่าน
เครือข่ายอ านาจหน้าที่ของตนหรือไม่ อย่างเช่นที่มีการเปิดสายด่วนให้จองผ่าน ส.ส.พร้อมภาพคนใหญ่คนโตในพรรค 
หรือข่าวที่ว่าบางจังหวัดได้วัคซีนมากกว่าอีกจังหวัด ทั้งที่จังหวัดนั้นระดับสีเข้มข้นกว่า แต่จังหวัดที่ได้มากเป็นพ้ืนที่ของ
รัฐมนตรี ซึ่งเรื่องนี้จึงไม่ควรปล่อยผ่าน จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการกระจายวัคซีนออกมาให้ชัดเจนว่าไปที่ไหน ไป
ตามจังหวัดฐานเสียงตัวเองหรือไม่ ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่มีการต่อสู้กันรุนแรง อาจมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไป
มาเป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่ถ้าจะถึงขั้นเอาชีวิตของประชาชนมาใช้ประโยชน์ ก็อยากฝากไว้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรท าอย่างยิ่ง. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2111417  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2111417
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 13:15 น. 
‘ชัยธวัช’ เผยสัญญาณ 1 ปี ‘ยุบสภา’ ลมปากประยุทธ์ขู่พรรคร่วม ก.ก.เขียนนโยบายหาเสียง พร้อมเลือกตั้งใหม่ 
 

 
 
‘ชัยธวัช’ เผย สัญญาณ 1 ปี ‘ยุบสภา’ เป็นแค่ลมปาก ‘ประยุทธ์’ ขู่พรรคร่วมฯ ‘ก้าวไกล’ เขียนนโยบายหาเสียง 
พร้อมเลือกตั้งใหม่ 
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า จ าเป็นต้องเร่งรัดหลายกิจกรรม
ในช่วง 1 ปีที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป ถือเป็นสัญญาณการยุบสภาหรือไม่ ว่า 
ภายใต้การบริหารประเทศอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีวิสัยทัศน์ ตนคิดว่า ระยะเวลา 1 ปี ก็ถือว่านานไปส าหรับ
ประชาชนส่วนใหญ่ ที่ผ่านมารัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง และนับวันก็ยิ่งขาดความมีเสถียรภาพลงเรื่อยๆ 
 เมื่อถามถึงพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่าหากเกิด
การยุบสภา ก็พร้อมเลือกตั้งใหม่ นายชัยธวัชกล่าวว่า อย่าเอาแน่เอานอนกับค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเราต้อง
แยกว่า 1) แม้ต่อให้วันนี้นายกฯประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยุบสภาระยะ 1 ปี ก็ยังถือว่านานไปด้วยซ้ า ซึ่งความล้มเหลวที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็ท าให้ความนิยมในรัฐบาลลดลง ส่วนคนจ านวนมากที่เคยเชียร์ และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ก็เริ่ม
ทยอยออกมาวิพากษ์วิจารณ์รายวัน และ 2) ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ที่ภายในพรรคร่วมรัฐบาลเกิดการ
กระทบกระทั่งกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ต่อให้ไม่มีค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เห็นอาการว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ไม่นาน เป็น
สภาพที่จะด ารงอยู่ไม่ได้ ตนคิดว่าอย่าหลงไปกับค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะค าพูดและสัญญาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในทางการเมืองก็อาจจะเป็นแค่ค าพูดกดดันภายในพรรคร่วมรัฐบาล 
 เมื่อถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่อย่างจริงจังหรือไม่ นายชัยธวัชกล่าวว่า 
เมื่อเห็นอาการของรัฐบาลที่น่าจะอยู่ไม่นาน ทุกพรรคการเมืองคงต้องเตรียมพร้อมเป็นการภายในอยู่แล้ว พรรค ก.ก.ก็
ก าลังคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกเขตทั่วประเทศเกือบครบแล้ว และก าลังจะทดลองให้ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ลงพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการประเมิน และพัฒนาว่าที่ผู้สมัคร นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2563 พรรค ก.ก.ก็ได้เริ่ม
ด าเนินการจัดท านโยบายระยะยาวที่จะใช้เป็นข้อเสนอแก้ไขปัญหาประเทศในอนาคต ซึ่งจะถูกใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2767096  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2767096
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 13:38 น. 
‘สาทิตย’์ สับ ไม่ควรเอาเงินกู้จาก พ.ร.ก. ไปท าโครงการไร้ประสิทธิภาพ หยุดเอาเรื่องวัคซีนท าฐานเสียง 
 

 
 
‘สาทิตย’์ สับ ไม่ควรเอาเงินกู้จาก พ.ร.ก.ไปท าโครงการไร้ประสิทธิภาพ หยุดเอาเรื่องวัคซีนท าฐานเสียง 
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี  นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นประธาน วาระพิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิ จและสั ง คม  จากการระบาดของ โ รคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รนา  2019 เ พ่ิ ม เติ ม  พ . ศ . 2564 ว ง เ งิ น  
5 แสนล้านบาท 
 เวลา 11.40 น. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า เงินจาก พ.ร.ก. 
นี้ไม่ควรเอาไปท าโครงการไร้ประสิทธิภาพอย่างอ่ืนเลย เพราะไม่มีใครให้ค าตอบได้ว่าการระบาดรอบที่สี่จะเกิดเมื่อไหร่ 
และคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสไปแล้ว จะต้องฉีดเข็ม 3 เข็ม 4 หรือไม่ นี่คือหนี้ก้อนสุดท้ายก่อนชนเพดาน ขอให้รัฐทุมเท
เรื่องวัคซีน จัดการกระจายให้ดี และอย่าเอาการเมืองมาบริหารวัคฉีน อย่าเอาการเมืองน าการแพทย์ ต้องเอาการแพทย์
น าการเมือง ต้องไม่มีโควต้าพรรคการเมือง เอาคนไปฉีนวัคซีนคนชาวบ้านคนจนคนอ่ืนได้ และการซื้อขายคิวฉีดวัคซีน
ต้องไม่มี 
 “วันนี้เรื่องพรรคการเมืองได้โควต้าไปฉีดวัคซีนหนาหูมาก และไม่ใช่พรรคการเมืองเดียวด้วย ผมไม่ทราบ
เรื่องนี้เท็จจริงอย่าไร ประชาธิปัตย์ไม่มี แต่รัฐบาลจะต้องสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้ให้ชัดเจน อย่าเอาเรื่องวัคซีนไปท า
ฐานการเมือง แต่ต้องฉีดตามหลักระบาดวิทยา ใครต้องได้ก่อนได้ไป มันต้องไม่มีข่าวว่าโค้ดรุ่งเรือง ที่พูดกันอยู่ถึงปัจจุบัน 
จะต้องไม่มีข่าวว่าเอาวีไอพีบางคนไปฉีดก่อนคนจน ถ้าเราใช้เงินกู้นี้มาฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านทั่วประเทศเพียงพอ ไม่จ าเป็น
เลยที่ต้องมีวัคซีนทางเลือก ถ้าวัคซีนหลักยังไม่พอ แล้วมีวัคซีนทางเลือก เราก าลังสร้างชนชั้น อภิสิทธิ์ชนขั้ นมาใน
ประเทศนี้ซึ่งรัฐบาลไม่ควรท า” นายสาทิตย์กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2767139  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2767139
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2.jpg
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09/06/2564 13:35 
สาธิตแฉมีวัคซีนการเมืองVIPลัดคิวฉีด 
 

 
 
รัฐสภา 9 มิ.ย.-“ปชป.” หว่ันเงินกู้ 5 แสนล้านละลาย แนะเทงบจัดซื้อวัคซีนฉีดให้ครบตามเป้า 100 ล้านโดส อัด
พรรคร่วมฯ ใช้วัคซีนสร้างฐานการเมือง ก าหนดโค้ด “รุ่งเรือง”ฉีดวีไอพีแซงคิวคนจน 
 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์  อภิปรายตั้งข้อสังเกตต่อการกู้เงินเพ่ิมเติม  
5 แสนล้านบาท เปรียบเทียบกับการกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทก่อนหน้านี้ ที่พบว่า เงินกู้ส่วนใหญ่ หรือ 8 แสนล้านบาท ถูก
น าไปใช้เยียวยาประชาชน ซึ่งหลายโครงการไม่มีคุณภาพจนถูกยกเลิกไป บางโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนแต่กลับอนุมัติ
ล่าช้า จึงไม่ประสบผลส าเร็จ  พร้อมเห็นว่าการกู้เพ่ิม 5 แสนล้าน รัฐบาลควรน าไปใช้ในการจัดซื้อวัคซีนตามที่รัฐบาลตั้ง
เป้าไว้ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  แทนการแจกเยียวยา  เพราะขณะนี้การฉีดวัคซีนยังมีความสับสน และหลาย
คนไม่ได้รับวัคซีนตามก าหนด  จึงเป็นที่มาของข่าว อ าเภอสังขละบุรี ได้รับวัคซีนเพียง 1 ขวด  พรรคประชาธิปัตย์จึงเห็น
ว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่แท้จริงคือการฉีดวัคซีน  ไม่ควรน าไปใช้อย่างอ่ืน เพราะยังไม่มีใครให้ค าตอบได้ว่า การระบาดโค
วิด-19 ระลอกท่ี 4 จะเกิดขึ้นเมื่อใด  คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จะต้องฉีดเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 หรือไม่  พร้อมเรียกร้อง
ให้รัฐบาลจัดการบริหารวัคซีนให้ดี  อย่าเอาการเมืองมาบริหารวัคซีน และอย่าเอาการเมืองน าการแพทย์ อยากให้รัฐบาล
น าเงินกู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะเป็นเงินที่มีดอกเบี้ย ซึ่งลูกหลานเราจะต้องชดใช้ในอนาคต 
 “ต้องไม่มีเรื่องโควตาวัคซีน ต้องไม่มีการซื้อขายคิวฉีดวัคซีน  ตอนนี้มีข่าวหนาหูว่า บางพรรคการเมือง ซึ่ง
ไม่ใช่แค่พรรคเดียว ได้โควตาฉีดวัคซีน เอาวีไอพีไปฉีดก่อนชาวบ้าน คนยากคนจน แต่ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มี
เรื่องนี้  ผมขอร้องว่า อย่าเอาเรื่องวัคซีนมาเป็นฐานการเมือง  การฉีดวัคซีนต้องไม่มีโค้ด “รุ่งเรือง”  และไม่ควรมีวัคซีน
ทางเลือก เพราะจะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ า สร้างชนชั้น”นายสาทิตย์ กล่าว.- ส านักข่าวไทย       
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-713336  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2767139  
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พุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 17.38 น. 
"ภท." เตรียมให้ 1 อดีต – 2 ส.ส. สู้คดีเสียบบัตรแทนกัน 
"ภท." เตรียมให้ 1 อดีต-2ส.ส. สู้คดีเสียบบัตรแทนกัน คาใจกระบวนการซ้ าซ้อนหรือไม่ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 16.45 น.ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจ
ไทย (ภท. ) กล่าวถึง กรณีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.  )  ชี้มูลความผิด  
2 ส.ส. และ 1 อดีต ส.ส.ของพรรค มีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกัน ผิดทั้งจริยธรรม และอาญา ว่า เป็นเรื่องที่ได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงจากสื่อ ว่า ป.ป.ช.มีมติดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปจากนี้เมื่อ ป.ป.ช.ส่งเรื่องให้อัยการส่งฟ้อง หรืออาจส่งฟ้องเอง 
ทางพรรคให้ ส.ส.และอดีต ส.ส.ที่มีชื่อดังกล่าว เตรียมสู้คดี เพ่ือพิสูจน์ตัวเองต่อไป ทั้งนี้ มีประเด็นน่าสนใจว่า 
กระบวนการหรือขั้นตอนแต่ละกรณีที่กล่าวหาว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง และมีโทษทางอาญานั้น เป็นเรื่องที่ท าหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือไม่ เพราะทางสภาก็มีคณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบอยู่แล้ว การที่ถูกชี้มูลเรื่องจริยธรรมจะเป็นท าหน้า
ซับซ้อนหรือไม่ 
 “ขอตั้งเป็นข้อสังเกต เพราะเป็นการท าผิดในกรณีเดียวกัน จะด าเนินคดีได้เพียงคดีเดียว แต่เรื่องนี้ถูกชี้มูล
ให้เป็นความผิดทางอาญา ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และยังถูกชี้มูลเรื่องผิดจริยธรรม
อีก” นายศุภชัย กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848797  
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09/06/2564 17:48 
ภท. เตรียมให้ 1 อดีต – 2 ส.ส. สู้คดีเสียบบัตรแทนกัน 
 

 
 
รัฐสภา 9 มิ.ย.- ภูมิใจไทย เตรียมให้ 1 อดีต และ 2 ส.ส.ภูมิใจไทย สู้คดีเสียบบัตรแทนกัน คาใจกระบวนการซ้ าซ้อน
หรือไม่ 
 เมื่อเวลา 16.45 น. นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง
กรณีส านั ก งานป้ องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ งชาติ  ชี้ มู ลความผิ ด  2 ส .ส .  และ  1 อดี ต  ส .ส .  
ของพรรค มีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกัน ผิดทั้งจริยธรรม และอาญา ว่า เป็นเรื่องที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากสื่อ ว่า 
ป .ป .ช .  มีมติดั งกล่ าว  ขั้ นตอนต่อไปจากนี้  เมื่ อ  ป .ป .ช .ส่ ง เ รื่ อง ให้ อัยการส่ ง ฟ้อง  หรื ออาจส่ ง ฟ้อง เอง  
ทางพรรคจะให้ ส.ส.และอดีต ส.ส.ที่มีชื่อดังกล่าว เตรียมสู้คดีเพ่ือพิสูจน์ตัวเองต่อไป ทั้งนี้มีประเด็นน่าสนใจว่า 
กระบวนการหรือขั้นตอนแต่ละกรณีที่กล่าวหาว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง และมีโทษทางอาญานั้น เป็นเรื่องที่ท าหน้าที่
ซ้ าซ้อนหรือไม่ เพราะทางสภาก็มีคณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบอยู่แล้ว การที่ถูกชี้มูลเรื่องจริยธรรมจะเป็นท าหน้า
ซับซ้อนหรือไม่ ขอตั้งเป็นข้อสังเกตุ เพราะเป็นการท าผิดในกรณีเดียวกัน จะด าเนินคดีได้เพียงคดีเดียว แต่เรื่องนี้ถูกชี้มูล
ให้เป็นความผิดทางอาญา ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และยังถูกชี้มูลเรื่องผิดจริยธรรม
อีก .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-713734  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2767801  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6444321 
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 14:45 น. 
เชือด “วิรัช” สะเทือนทั้ง ครม. ตุกติกแปรญัตติงบประมาณ 
 

 
 
คดีทุจริตสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา ก าลังจะกลายเป็น “หนังตัวอย่าง” ให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท มีไว้เป็น “เครื่องเตือนใจ” 
 ภายหลังอธิบดีอัยการพิเศษ ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริตเตรียมส่งค าฟ้อง ให้กับอัยการสูงสุดภายใน
เดือนมิถุนายน 2564 เพ่ือพิจารณา “ส่งฟ้อง” ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นผลมา
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงมติเอกฉันท์  9 เสียง “ชี้มูล” ความผิดนาย
วิรัช-ทัศนียา รัตนเศรษฐ และ “น้องเมีย” นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ กับพวก รวม 24คน 
 เป็นวิบากกรรมของ “บ้านใหญ่รัตนเศรษฐ” เมื่อครั้งนายวิรัช นางทัศนียาเป็น ส.ส.พรรคเพ่ือไทย  
จากการ “แปรญัตติ” งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555 “ผู้ถูกกล่าวหา” จ านวน 24 ราย ประกอบด้วย ผู้ด ารง
ต าแหน่ งทางการ เมือ ง  3 ราย ข้ าราชการ  11 ราย เอกชน 10 ราย (บุคคลธรรมดา 7 ราย นิติบุ คคล  
3 ราย) เป็นอิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และเป็น “ต้นฉบับ” ของรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ฉบับปัจจุบัน ที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการ “ทุจริตเชิงนโยบาย” รวมถึงการ “เล่นแร่แปรธาตุ” เงินภาษีประชาชน เป็น งบฯ เอ้ือ
ประโยชน์ให้ตัวเอง-พวกพ้อง ก าลังจะออกฤทธิ์ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สอง-ขั้นแปรญัตติ หาก ส.ส.พลั้งเผลอ จะท าให้  “พ้นจากการเป็น 
ส.ส.” และ “ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” 
 รัฐธรรมนูญมาตรา 144 จึงเป็น “กฎเหล็ก” ของ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพ.ศ. 2565 “มาตราต้องห้าม” ยังก าหนดให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก  “โควตาพรรค
การเมือง” 19 คน ห้าม “แปรญัตตินอกสภา” หากฝ่าฝืน มีผลให้ ครม. พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ และ “ตัดสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง” อย่างไรก็ตาม ในทาง “พฤตินัย” อาจรวมถึง “หัวหน้าพรรค” ด้วย ทว่ารัฐธรรมนูญยังมี “ช่องโหว่” ให้
ต้อง “พิสูจน์ทราบ” ไปถึง “ผู้มีบารมี” นอกพรรคการเมือง และ “นอมินี” ส.ส.-ส.ว. และรัฐมนตรีในท าเนียบ ! ส าหรับ 
“ช่องทาง” ในการ “ยื่นค าร้อง” ท าได้ 2 กรณ ี
 กรณีแรก ส.ส. หรือ ส.ว. จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา 
เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
 กรณีท่ีสอง การยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. “ในทางลับ” ให้ด าเนินการสอบสวนเป็น “ทางลับ” โดยพลัน 
นักการเมือง-ส.ส.ซีกรัฐบาล จึงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 เพ่ิมอ านาจให้ ส.ส.-ส.ว.แปรญัตติได้ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-686160  
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 12:28 น. 
‘ไทยไม่ทน’ จี้ฝ่ายค้านลาออก มาอยู่ข้าง ปชช. ‘สุทิน’ รับไปคุยพรรคร่วม หว่ันปิ้งปลาประชดแมวเข้าทางรัฐบาล 
 

 
 
‘ไทยไม่ทน’ จี้ฝ่ายค้านลาออก บอกหยุดเป็นเครื่องมือระบอบประยุทธ์ ‘สุทิน’ รับไปคุยพรรคร่วมฝ่ายค้าน หว่ันปิ้ง
ปลาประชดแมวเข้าทางรัฐบาล 
 เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่  9 มิถุนายน คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพ่ือประเทศไทย น าโดย  
นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานญาติวีรชนพฤษภา 35 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น และนางพะเยาว์ 
อัคฮาด ยื่นหนังสือต่อนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เพ่ือขอให้ฝ่ายค้านเสียสละลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
 นายวีระกล่าวว่า คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพ่ือประเทศไทย เป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่ต้องการให้
ระบอบเผด็จการกบฏอยู่สืบทอดอ านาจอีกต่อไป ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บริหารประเทศอย่างล้มเหลวทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้งยัง
มีพฤติกรรมอวดเก่ง ตระบัดสัตย์ จนพาประเทศไปสู่ความวิบัติล่มจม 
 นายวีระกล่าวว่า หากปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปความพินาศจะทวียิ่งขึ้น จึงเรียกร้องต่อประธ านวิป
ฝ่ายค้าน และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 2 ข้อ คือ 1.หากพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถถ่วงดุล หรือไม่สามารถตรวจสอบการ
บริหารงานของเผด็จการกบฏที่ท างานไม่เป็น และไม่สามารถท าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ควรรีบลาออกเพ่ือมาอยู่กับ
ฝ่ายประชาชน และ 2.หากไม่สามารถหยุดพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 5 แสนล้านบาท และหยุดพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งมีความล้มเหลว อีกท้ังพรรคฝ่าย
ค้านยังถูกข่มขู่ว่าอาจจะมีการยุบสภาแสดงถึงการไม่ให้คุณค่าแก่พรรคฝ่ายค้าน จึงควรลาออกมาให้หมด 
 นายจตุพรกล่าวว่า ขอเรียกร้องให้พรรคฝ่ายค้านออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชน อย่าอยู่เป็นเครื่องมือให้ให้
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพราะวันนี้มีการข่มขู่ ส.ส.ในหลายรูปแบบ ทั้งการขู่ยุบสภา ขู่ลาออก เพ่ือเปิดทางให้ตัวเองได้
กลับมาใหม่ และจะมีการซื้อขายนักการเมืองเปิดตลาดซื้องูเห่า เพ่ืออ้างความชอบธรรมให้ตัวเองได้กลับมาเป็นนายกฯ
อีกรอบ นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต้องไม่ปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการได้ออกไปแบบดีๆ เพ่ือที่จะกลับมาเอ้ือประโยชน์
ให้กับตัวเองอีกครั้ง และแม้ว่าการท าหน้าของประธานวิปฝ่ายค้านจะท าหน้าที่ได้ดี แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งรัฐบาลเผด็จ
การได้ เพราะมีพวกมากลากไปไม่สามารถตรวจสอบได้จริง ดังนั้น หากพรรคร่วมฝ่ายค้านยังอยู่ต่อไปก็มีแต่จะสร้าง
ความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเผด็จการ 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
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 “ผมไม่เห็นประโยชน์ในการด ารงอยู่ของฝ่ายค้าน ยิ่งอยู่ประชาชนจะยิ่งเสื่อมศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงอยากให้ฝ่ายค้านลาออกเพ่ือร่วมต่อสู้กับประชาชนจะทรงคุณค่ากว่า และฝ่ายค้านจะได้กลับมาบริหาร
ประเทศต่อไปในอนาคต แต่หากยังให้ระบอบประยุทธ์ด ารงอยู่ และมีอ านาจต่อไป ความเสื่อมจะยิ่งเกิด ระบอบ
ประยุทธ์ไม่สามารถแก้ปัญหาของชาติได้ ซึ่งการท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงทุกฝ่ายต้อง
เสียสละ” นายจตุพรกล่าว 
 ด้านนายสุทินกล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับฝ่ายค้านต่อไป แต่ส่วนตัวเข้าใจ
เจตนา และความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองของกลุ่มไทยไม่ทนฯ ซึ่งฝ่ายค้านมีจุดร่วมไม่ต่างกัน ที่อยากให้รัฐบาล
บริหารบ้านเมืองค านึงถึงความต้องการหรือความเดือดร้อนประชาชน ที่ส าคัญที่สุดคือเราต้องรักษาระบบรัฐสภาไว้ แต่ที่
กลุ่มไทยไม่ทนฯด าเนินการเพราะเห็นว่าระบบรัฐสภาที่มีฝ่ายค้านอยู่ด้วยก าลังจะเสื่อมไม่สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชน
ได้ 
 “ยอมรับว่าการท างานของฝ่ายค้าน 2 ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถหยุดยั้งความคิด วิถีทางที่รัฐบาลด าเนินมา
ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้ามองอีกนัยหนึ่งคือฝ่ายค้านยังไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ ด้วยปัจจัยแรก คือ บางครั้ง
การตรวจสอบรัฐบาลไปจบที่กระบวนการยุติธรรม และองค์กรอิสระ แต่หลายครั้งเราท้อแท้ 
 “อีกปัจจัยหนึ่งคือการใช้เสียงข้างมากไม่ค านึงถึงประชาชน หลายครั้งเราท างานได้ดี แต่ไม่ได้จบบนหลัก
เหตุผล เจอเสียงข้างมากลากไป ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่จะกดดันรัฐบาล คือการที่ให้ฝ่ายค้านลาออกจากระบบรัฐสภาก็
เป็นวิธีที่มีเหตุผล ถ้าเราสามารถท าวิธีนี้แล้วรัฐบาลเปลี่ยนความคิด และหันมาค านึงถึงประชาชนเรายินดีลงทุน ดังนั้น 
ส่วนตัวคิดว่าถ้าลาออกแล้วได้ผลเราก็พร้อม แต่ถ้าลาออกแล้วรัฐบาลไม่แยแส ไม่สนใจเหมือนในอดีตที่เคยเกิดขึ้น เรา
จะเสียโอกาสหรือไม่ เหมือนปิ้งปลาย่างให้แมวหรือไม่” นายสุทินกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2766991  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2766991
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09/06/2564 15:38 
เรียกร้อง ส.ว. ลาออก 
 

 
 
รัฐสภา 9 มิ.ย.- “นิติธร” บุกสภา ยื่นหนังสือถึง “ชวน” เรียกร้อง 250 ส.ว. ลาออก ขีดเส้น 24 มิ.ย.นี้   
ชี้บทบาทขัดกฎหมายปกครอง มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นายนิติธร ล้ าเหลือ ที่ปรึกษากลุ่มประชาชนคนไทย ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่าน
นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา เรียกร้องให้ ส.ว.ลาออกจากต าแหน่งเพ่ือตั้งรัฐบาลสร้างชาติ เพราะ 
ส.ว.มาจากการแต่งตั้งโดยคสช. 250 คน มีวาระ 5 ปี ใช้งบกว่า 1,300 ล้านบาท อีกท้ังสมาชิก ส.ว.ท าตามที่คสช. ชี้น า 
เช่น การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกฎหมายปกครอง รัฐธรรมนูญ 60 กลับท าให้มีส่วนได้เสียเกิดขึ้น ที่ให้อ านาจ 
ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในบทเฉพาะกาล 5 ปี 
 นายนิติธร กล่าวว่า กลุ่มประชาชนคนไทยจึงเรียกร้องให้ส.ว.ที่มาจากคสช. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
รายชื่อ ส.ว.ส ารองที่ต้องถอนตัวด้วย เพ่ือให้กลไกรัฐสภา เลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกมาตั้งรัฐบาลสร้างชาติ และท า
หน้าที่แก้รัฐธรรมนูญ 60 ที่ค้ าจุนระบอบประยุทธ์ โดยขอให้ส.ว.ลาออกก่อนวันที่ 24 มิถุนายนนี้ 
 ส่วนที่เสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกบัญชีพรรคการเมือง เพราะหากดูรายชื่อในบัญชีพรรค ตนให้พล.อ.
ประยุทธ์ลาออกไปแล้ว ก็มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเห็นผลงานจากการบริหารโควิด ส่ว น
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลายคนปรากฏผลงานแล้ว และ
บางคนก็ได้แสดงทัศนคติต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ออกมา ให้ดูว่าประเทศชาติจะไปรอดหรือไม่ แต่การได้มาซึ่ง 
นายกรัฐมนตรีคนนอก ก็ให้เป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญ 
 “ผมไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา เพราะยังไม่พบว่าสภาด าเนินการผิดข้อบังคับร้ายแรง แม้จะมีส.ส.ท าตัว
เปรอะเปื้อนอยู่บ้าง โดยมองว่านานชวนยังท าหน้าที่ประธานสภาเป็นธรรมและเที่ยงตรง อีกทั้งประเทศอยู่ได้ด้วยเงินกู้ 
แต่ต้องใช้งบเลือกตั้งกว่า 6,000 ล้านบาท และการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิดนั้นไม่ง่าย การลาออกจึงสง่างามที่สุด” 
นายิติธร กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-713522  
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-713522
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9 มิ.ย. 2564-10:24 น. 
วิเคราะห์การเมือง - ภาวะ คับข้องใจ ภูมิใจไทย อนุทิน รันทด อภิปราย ลงมติ 
 

 
 
ภาวะ คับข้องใจ – มีความย้อนแย้งเกิดขึ้นและด ารงอยู่ภายในพรรคภูมิใจไทยอย่างเห็นได้ชัด 
 เป็นความย้อนแย้งที่ ด้านหนึ่ง มีความอึดอัด คับข้องใจ เมื่อเห็นการถูกกีดกันมิให้เข้าไปมีบทบาทในการ
สัประยุทธ์ ต่อกรกับสถานการณ์ “โควิด” อย่างเต็มที่ ไม่ว่าในด้าน “บทบาท” ไม่ว่าในด้าน “การเงิน” ทั้งๆ ที่หัวหน้า
พรรคคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ด ารงต าแหน่งเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แต่
กลับถูก “กีดกัน” แย่งชิง “บทบาท” ความแหลมคมเป็นอย่างสูงอยู่ที่การกีดกัน แย่งชิงมาจาก “นายกรัฐมนตรี” ไม่
เพียงแต่โดยอาศัยพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาเป็น “เครื่องมือ” ในการรวบ “อ านาจ” 
ไปอยู่ในมืออย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด หากแต่ยังเล่นบทเตะสกัดขาครั้งแล้วครั้งเล่า เห็นได้ชัดจากการพยายามด้อยค่า
ข้อเสนอในแบบ “วอล์ก อิน” อันมาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หากแม้กระทั่งบทบาทของ “หมอพร้อม” ก็ไม่ยอมให้
พร้อม ก่อให้เกิดอาการเคว้งคว้างกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  ความพะอืดพะอมเป็นอย่างยิ่งก็คือพรรคภูมิใจไทยต้องทน
รับกับความอึดอัด  
 รู้ทั้งรู้ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ถูกกีดกัน กลั่นแกล้ง ทั้งในด้านบทบาทและในด้านงบประมาณที่จะสร้าง
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ก็ท าอะไรไม่ได้มากในทางการเมือง สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยกระท าได้ก็เพียงแต่ให้ นาย
ชาดา ไชยเศรษฐ์ ออกมาร าพึงร าพันประสานกับการร่ายยาวของ นายศุภชัย ใจสมุทร ในที่ประชุมรัฐสภา แต่ที่สุดแล้วก็
ยังต้องยกมือให้เหมือนกับเป็น “ฝักถั่ว” 
 บทบาทของพรรคภูมิใจไทย จึงเป็นบทบาทที่แย้งขัดกับสภาพความเป็นจริง กระทั่งน าไปสู่การเปรียบเปรย
ว่าเสมือนกับเป็นการแสดงละคร ตอนอภิปรายดุดัน เข้มข้นด้วยท่วงท่าในแบบ “ราชสีห์” แต่ในยามลงมติกลับกลายเป็น 
“หนู” ตัวน้อยน่าสงสาร ยิ่งนาน ภาพแห่งความเป็น “หน”ู ยิ่งกลายเป็นภาพแห่งการประจาน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6442879  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6442879
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/col01p1-8.jpg
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9 มิถุนายน 2564 - 11:10 น. 
วิบาก "เจ๊เปี๊ยะ" สะท้านบุรีรัมย์ 
 

 
 
ชนะศึกท้องถิ่นพัทลุง ปชป.ฮึกเหิม แม่ทัพใหญ่สายตรง "ชิดชอบ" ติดบ่วงคดีใหม่ ปชป.ก็ฝันหวาน  
 คดีเสียบบัตรเอื้ออาทร ได้บทสรุปจาก ป.ป.ช. มี 3 ส.ส.ภูมิใจไทย และ 1 ส.ส.พลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่า 
มีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน โดยคดีอาญา ป.ป.ช.จะส่งให้อัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และความผิดจริยธรรมร้ายแรง ป.ป.ช.จะส่งให้ศาลฎีกาโดยตรงเลย 
 บอกกันตรงๆ พรรคภูมิใจไทยสะเทือนเลื่อนลั่นทั่วภาคใต้ เนื่องจาก นาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พร้อมกับ ส.ส.พัทลุง คือ ฉลอง เทอดวีระพงศ์ และ ภูมิศิษฐ์ คงมี เป็นก าลังหลักในการศึกเลือกตั้งหนที่แล้ว ใคร
ก็รู้ว่า “เจ๊เปี๊ยะ” นาที รัชกิจประการ เป็นแม่ทัพใหญ่ของค่ายบุรีรัมย์ และสร้างผลงานอันลือลั่น “ล้มช้าง-ล้มเสาไฟฟ้า” 
ที่สนามพัทลุง 
 หลังเลือกตั้ง เจ๊เปี๊ยะเกือบได้เป็นรัฐมนตรี แต่เจอกรรมเก่าเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เลยต้องเปลี่ยนตัวให้
สามี “โกเกี๊ยะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแทน กรณีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ 
ส่งผลให้เจ๊เปี๊ยะ หลุดจากต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อกลางปีที่แล้ว 
 อย่างไรก็ตาม ต้นปี 2564 ครม.มีมติแต่งตั้ง นาที รัชกิจประการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษารอง
นายกรัฐมนตรี (อนุทิน ชาญวีรกูล) และล่าสุด ภูมิใจไทยเพ่ิงส่ง “นาที” ไปนั่งเก้าอ้ีรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) คนที่ 
4 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  
 มีข้อน่าสังเกตว่า การแต่งตั้งเจ๊เปี๊ยะ เป็นประธานที่ปรึกษารองนายกฯ มีขึ้นหลังความปราชัยในสนาม
เลือกตั้งนายก อบจ.พัทลุง ของทีมงานภูมิใจไทยเมืองลุง 
 
พัทลุงโมเดล 
 ผลการเลือกตั้งปี 2562 พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เขต 8 คนจากภาคใต้ ประกอบด้วย ภูมิศิษฏ์ คงมี  
ส.ส.พัทลุง เขต 1, ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2, สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่, คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.
ระนอง, ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา เขต 7, พิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล เขต 1, วรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.
สตูล, อับดุลอาซิม อาบู ส.ส.ปัตตานี เขต 2 
 ด้วยเหตุนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข จึงให้ความส าคัญกับเจ๊เปี๊ยะ จัด
กิจกรรม “ภูมิใจไทยสัญจร” ครั้งที่ 1 ได้น า 7 รัฐมนตรี 51 ส.ส. ลงพ้ืนที่เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 10 ต.ค.256 
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 เป็นที่รู้กันทั่วเมืองพัทลุงว่า จบศึกผู้แทนฯ เป้าหมายต่อไปของเจ๊เปี๊ยะ คือการส่งคนเข้าไปนั่งเก้าอ้ีนายก 
อบจ. และสภา อบจ. ฉะนั้น ภูมิใจไทยสัญจรก็เป็นอีเวนท์หาเสียงทางอ้อม ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ปลายปีที่แล้ว ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.พัทลุง สร้างความเจ็บช้ าให้เจ๊เปี๊ยะอย่างมาก เมื่อวิสุทธิ์ ธรรม
เพชร กลุ่มพลังพัทลุง เอาชนะภุชงค์ วรศรี กลุ่มภูมิใจพัทลุง ด้วยคะแนนทิ้งห่างกัน 4 หมื่นคะแนน 
 เบื้องหลังชัยชนะของตระกูล “ธรรมเพชร” ก็คือการรวมพลังของค่าย ปชป.พัทลุง สางแค้นเก่า  
หลังพ่ายภูมิใจไทยในสนามเลือกตั้ง ส.ส. 
 
สายตรงบุรีรัมย์ 
 ว่ากันว่า กรณีเสียบบัตรแทนกันที่เกิดขึ้นในสภาฯ ท าเอา “นายใหญ่บุรีรัมย์” หัวเสียมาก คาดไม่ถึงว่า 
ลูกน้องจะมาตายน้ าตื้นด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ 
 บังเอิญว่า ตระกูล “ชิดชอบ” กับ “รัชกิจประการ” นั้น มีความสนิทแนบแน่นกันมานาน รู้ตารู้ใจกันดี โก
เกี๊ยะ-พิพัฒน์ รัชกิจประการ ช่วยงานการเมืองของเนวิน ชิดชอบ มาตั้งแต่ปี 2548 
 ปี 2551 เนวิน เป็นแม่ทัพพรรคพลังประชาชน และตั้ง “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” โกเกี๊ยะก็เข้าสังกัดนี้ พร้อมส่ง
เจ๊เปี๊ยะไปเป็นเลขานุการประธานรัฐสภา (ชัย ชิดชอบ) 
 แม้คดีเสียบบัตรแทนกัน ยังมีเวลาต่อสู้กันในชั้นศาล แต่ก็เหมืองบ่วงบาศก์มัด “ทีมเจ๊เปี๊ยะ” ขยับตัวได้ไม่
ง่ายเหมือนเก่า 
 ชัยชนะของตระกูล “ธรรมเพชร” ก็คือชัยชนะของ ปชป.ภาคใต้ ที่หมายทวงคืนเก้าอ้ี ส.ส.ที่ถูกค่ายเจ๊เปี๊ยะ
แย่งชิงไปเมื่อปี 2562 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469749  
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09 Jun 2021 11:50 น. 
นับถอยหลังรัฐบาล 1 ปี ‘บิ๊กตู’่ สั่งเร่งผลงาน “พีระพันธุ์" สมัครเป็นสมาชิก พปชร. 
 

 
 
“บิ๊กตู่” นับถอยหลังรัฐบาล 1 ปี สั่งครม.เร่งสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม วาง แผนข้างหน้าท าอะไรบ้าง สะพัด “พี
ระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ดอดสมัครเป็นสมาชิก พปชร.แล้ว จับตานั่งต าแหน่ง ส าคัญในพรรค 
 ถือเป็นครั้งแรกที่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แคนดิเดทนายก
รัฐมนตรี ที่มาจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกมาส่งสัญญาณในลักษณ์เป็นการ “นับถอยหลัง” รัฐบาลที่เหลือ
เวลาอีกราว 1 ปี และให้ครม.เร่งสร้างผลงานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ขณะนี้ 
 พล.อ.ประยุทธ์ แถลงตอนหนึ่งเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมาภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ว่า มีการหารือกันในเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคต เราก็ต้องเตรียมการให้พร้อมในการรับมือกับพันธสัญญากรณี ต่างๆ ที่
มีอยู่ เพราะเราอยู่ในห่วงโซ่ทั้งหมดในเรื่องของการค้าการลงทุน มีกติกา มากมายที่ออกมา เราต้องเตรียมความพร้อม 
เราต้องเข้มแข็ง ทุกคนต้องเข้มแข็งอดทน ต้องเพ่ิมขีดความสามารถตัวเองไปด้วย ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐ
ได้ออกมาเวลานี้  
 “เราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเรา วันนี้ย ้าว่าใน 1 ปีนี้ เราต้องมีผลส าเร็จให้
สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ ว่าเราแก้ปัญหาอะไรไปแล้วบ้างใน 1 ปีนี้ และ 1 ปีข้างหน้า จะท าแผนงานอะไรล่วงหน้า 
เตรียมแผนเอาไว้” 
 ทั้งนี้ แผนงานทั้งหมดไม่ใช่นายกฯ เป็นคนก าหนดทั้งหมด แต่เป็นแผนงานที่เสนอมาจากข้างล่าง จ านวน
หลายหมื่นโครงการ ผ่านอนุกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ จนมาถึงระดับนโยบายบริหาร ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันทั้ง
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการ เราทิ้งกันไม่ได้ เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบราชการทุกกรณี 
 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อีกเรื่องที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้ คือ การแก้ปัญหาเรื่องของ
โรงแรม สถานประกอบการต่างๆ รัฐบาลก าลังจะหาวิธีที่จะแก้ปัญหาในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนต่างๆ ต้องใช้
เวลาในการแก้ไขอีกนิดนึงเพ่ือจะได้เตรียมการรองรับการท่องเที่ยวในปีหน้าว่าจะท าอย่างไรต่อไป  
  อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นปัญหากดทับมานานแล้ว อย่างเช่นเรื่องของหนี้ กยศ. หนี้ครู ทุกอย่างอยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินการทั้งสิ้น ก็ต้องขอเวลาเพราะมีคนจ านวนมาก มีหนี้จ านวนมาก จะบริหารจัดการกันได้อย่างไร 
เพราะเราก็มีงบประมาณจ ากัด ท าอย่างไรเราจะแก้ปัญหานี้ได้ให้มากที่สุด และท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาภายหลัง นี่คือสิ่งที่เราต้องท างานให้รอบคอบ 
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 “ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี ก็อยู่กับท่านมาหลายปีมาแล้ว ท่านก็คงทราบดีว่าผมมีความตั้งใจอย่างไร 
เจตนารมย์ของผมเป็นอย่างไร ก็ขอเพียงความเข้าใจกับท่าน ผมไม่เคยไปบังคับอะไรท่านได้ เพราะเป็นเรื่องของ
ประชาชน ความต้องการผมก็ฟังทุกคนทุกภาคส่วน รัฐบาลนี้แก้ทุกอย่าง ขออย่างเดียวความเข้าใจ ความร่วมมือ ผมขอ
ท่านเพียงเท่านั้น ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งส าหรับก าลังใจที่ส่งมาให้ผม ส่งมาให้ข้าราชการทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการแพทย์ ผมให้ก าลังใจทุกท่านและจะดูแลให้ดีที่สุด” 
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า จะท าทุกอย่างให้กับพ่ีน้องคนไทยทั้งประเทศ ไม่ละเว้นใครไว้แม้แต่คนเดียว 
พยายามท าให้มากท่ีสุด ทุกจังหวัดด้วย ไม่ใช่เฉพาะคนรักคนชอบอะไร ไม่ใช่ ตนไม่ได้ท างานแบบนั้น จะเห็นได้ว่าหลาย
อย่างมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจ  
 “ผมก็ไปโกรธเคืองกับใครไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ท าให้บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
และท าให้การท างานต่างๆ เป็นไปไม่ได้ แผนงานโครงการเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ขอให้รับฟังค าชี้แจงอาจเป็นประโยชน์เป็น
ข้อเท็จจริง” พล.อ. ประยุทธ์ ระบุ  
  
‘พีรพันธุ์’สมัครซบพปชร. 
 ด้านความเคลื่อนไหวในการย้ายพรรคเพ่ือเตรียมไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปนั้น มีรายงานว่า นายพีรพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาให้กับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหมนั้น ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปแล้ว  
  ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ที่จ.ขอนแก่น ซึ่ง
มีวาระส าคัญคือการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่  
จึงน่าจับตาว่า นายพีรพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค จะได้เข้ามานั่งในต าแหน่งส าคัญของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่   
และต าแหน่งใด… 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/483123  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/483123


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 
 
พุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 12.47 น. 
ศึกโหมกระหน่ ากระแสยุบสภา 
ทุกวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังอยู่ในภาวะทรงๆ ทรุด ๆ ตอนเช้ามาแต่ละวัน ประชาชน
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องมานั่งลุ้นตัวโก่งว่า จะเจอแจ๊กพอตมีคลัสเตอร์ใหม่งอกขึ้นมาอีกหรือ
เปล่า การออกมาตรการผ่อนคลายอะไรก็ยังท าได้ไม่เต็มที่นัก 
 

 
 
 ที่น่าสนใจคือเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.กรณี กทม.มีมติให้บางกลุ่มกิจการอย่างนวด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ 
คลินิกความงาม ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดก่อน ปรากฏว่า กลุ่มท ากิจการเขาก็ไปเตรียมตัวเปิดกัน ดีใจกันใหญ่ เพราะ
ท างานมันก็ดีกว่ารับเงินอุดหนุนรัฐ แต่พอไม่ก่ีชั่วโมงต่อมาฟ้าผ่าเปรี้ยง !! ศบค.มีค าสั่งให้เลื่อนไป 14 มิ.ย. 
 เหตุผลคือ กลุ่มอาชีพพวกนี้ขอเข้าหารือกับ กทม. แล้ว และ กทม.มีมติเห็นด้วยจึงมาให้ ข่าวก่อน ขณะที่ 
ศบค.ยังไม่เห็นด้วยเพราะการระบาดยังสูง เป็นอุทาหรณ์ ว่า ต่อไปจะท าอะไรให้รอประกาศเป็นเอกสาร และกลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบก็ควรรวมตัวกันเข้าไปหารือกับ กทม.ด้วยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ 
 เรื่องโควิดนี้ จะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่สุดของรัฐบาล เพราะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนจ านวนมาก การเว้นระยะห่างท าให้ต้องลดกิจกรรมทางสังคม ที่ตามมาคือพวกสถานที่พบปะสังสรรค์ 
ร้านอาหาร ห้างร้านอะไรก็ร้างไร้ผู้คน คนท ากิจการขนาดเล็กก็แทบจะอยู่ไม่ได้ พวกท างานอิสระก็แทบไม่มีใครจ้าง 
 ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีก่อน มีกลุ่มม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก เพราะ “เราจะท า
ตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน” นี่หลอนหูมาเจ็ดปีแล้วไม่เห็นว่าการเมืองจะมีอะไรดีขึ้น วนเวียนอยู่กับน้ าเน่าเดิมๆ 
รัฐธรรมนูญก็อย่างที่รู้ๆ กัน จนบางคนเขาจิกกัดให้แล้วว่า “สงสัยเราลืมถามตอนนั้นว่าเขาสัญญาว่าอะไร” 
 แต่ช่วงนี้ ประเด็นเกี่ยวกับม็อบก็เบาๆ ลง แกนน าได้รับการประกันตัวไปจนเกือบหมดแล้ว แต่ระวังม็อบไล่
รัฐบาลจะกลับมาอีก คราวนี้ไม่ใช่กลุ่มเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลาออกแล้วแก้รัฐธรรมนูญ แต่
เป็นกลุ่มที ่“กูไม่ไหวแล้ว” กับการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล จะออกมาผสมโรงด้วย 
 ได้ยี่ห้อท่ีประชาชนเขาไม่ค่อยจะปลื้มก็ส่วนหนึ่ง กระบวนการล่าช้าและมั่วก็มาเป็นผีซ้ าด้ าพลอยอีก แม้จะ
เอาโฆษก ศบค.มากล่อมให้ใจเย็นๆ ว่า “นี่คือกระบวนการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ของประเทศ (ซึ่งประมาณว่าเราไม่เคยมี
ประสบการณ์) ท าใครไม่พอใจก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อย”  แต่คนก็คิดกันว่า “มีเวลาบริหารจัดการตั้งนานท าไม
ล่าช้า” 
 ลงทะเบียนอะไรก็ม่ัวไปหมด มียกเลิกค าสั่งเดิม แล้วก็มีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งยกเลิก ไม่รู้พอได้คิวฉีดเดี๋ยวมี
อภินิหารอะไรให้อดอีก ก็ต้องวัดดวงกับรัฐบาลแล้วว่า  7 มิ.ย. ที่ว่าจะปูพรมฉีดได้ทั่วประเทศนี่ สามารถท าได้แค่ไหน 
ไม่ใช่ฉีดได้สองวันของขาดขึ้นมาอีก แน่นอนเรื่องนี้ แรงเสียดทานกระทบ พล.อ.ประยุทธ์เต็มๆ เพราะคุมอ านาจบริหาร
จัดการ ศบค. 
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 เรื่องวัคซีน แม้จะบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ แต่เราก็เห็นท่าทีของกลุ่ม ส.ส.เลือดใหม่ของพรรคภูมิใจไทยที่
ออกมาจี้ ก า รท า ง านของ  ศบค .  และ ในกา รอภิ ป ร า ย งบประมาณที่ ผ่ า นม า  นายช าดา  ไทย เ ศรษฐ  
ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย  ก็แสดงอาการไม่พอใจชัดเรื่องตัดงบกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และสาธารณสุข  
ซึ่งต้องรอดูเขาคุยกันในชั้น กมธ. 
 สถานการณ์ขณะนี้มันเหมือนรัฐบาลจะเละเพราะเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่หนักที่สุด และคอยดูกระแสการ
เคลื่อนไหวไล่รัฐบาลของคนรุ่นใหม่ก็จะไม่จบง่ายๆ หากช่วงนี้เห็นรัฐมนตรีพยายามเอาหน้าท าผลงาน กระแสข่าวดูด
งูเห่า เตรียม “กระสุนดินด า” ก็ไม่แปลก เพราะมีกลิ่นยุบสภาโชยมาแล้ว อาจปลายปีเมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 
ชิงยุบสภาก่อนเพื่อให้ได้ใช้กติกาตามรัฐธรรมนูญเก่าเลือกตั้ง ก็คงรู้ว่าใครได้เปรียบ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/848684  
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 13:00 น. 
รายงาน : บทบาท เพื่อไทย ทลาย งบ ราชการลับ ขุดกล่อง ดวงใจ 
 

 
 
การเปิดประเด็น “งบราชการลับ” โดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร จากพรรคเพื่อไทย ถือได้ว่าเป็นความต่อเนื่องจาก
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณอันแหลมคมยิ่ง 
 เพราะมิได้ตีที่ “ตัวเงิน” หากกระหน่ าเข้า “ฐาน” ในทางความคิด เพราะมิได้เน้นแต่ “ราชการลับ” ของ
กระทรวงกลาโหมอันกระจายไปยัง กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  รวมไปถึง “กอ.รมน.” อันมาก
ด้วย “ความเร้นลับ” ยิ่งกว่านั้น ยังเจาะลึกลงไปยังหน่วยราชการด้าน  “พลเรือน” หลายหน่วยราชการโดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย หรือแม้กระทั่งภายใน “ส านักนายกฯ” หากรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้เข้าไปอยู่ในมือของคนที่
เข้าใจ “เส้นทาง” ของข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความเป็นไปได้ที่จะลากออกมายาวอย่างชนิดเป็นยวง  เป็นยวงแห่ง 
“โครงสร้าง” งาน “ราชการลับ” 
 นอกเหนือจากงบประมาณการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แล้ว งบ “ราชการลับ” เป็นอีกองคาพยพหนึ่งอันถือ
เป็นรายได้ อันแยบยลยิ่ ง  ไม่ว่ าในยุค  “ก่อน”  ไม่ว่ายุค “หลัง”  สงครามเย็น  ครั้ งหนึ่ ง งานราชการ  “ลับ”   
อาจเน้นไปยังพ้ืนที่โดยรอบของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเหนือ ใต้ ออก ตก หรือแม้ในตะวันออกกลาง  รวมถึงในถิ่นอัน
ถือเป็น “เซ็นซิทีฟ แอเรีย” 
 เงินราชการ “ลับ” แทรกซอนเข้าไปแม้กระทั่งในการจัดตั้ง “มวลชน” หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับ
หมู่บ้านกระทั่งระดับประเทศ มีความจ าเป็น มีความเร่งด่วน เพราะเป็นยุคที่ไม่เพียงแต่จะต้องประสบกับการแทรกซึม
เข้ามาจาก “นอกประเทศ” หากกระทั่ง “ในประเทศ” ก็มีการต่อสู้อย่างเข้มข้น แหลมคม ค าถามเกิดขึ้นเมื่อสิ้นยุค 
“สงครามเย็น” 
 ค าถามก็คือ มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดในการท างานในลักษณะ “จารกรรม” กับมิตรประเทศเพ่ือน
บ้าน ไม่ว่าจะเป็นลาว ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา เว้นแต่จะสอดส่องเมื่อรถ 10 ล้อขน “ไฟเซอร์” ไปข้ามโขง งบประมาณ
ราชการลับด้านหลักจึงมิได้ทุ่มไปยังการแทรกซึมมาจาก “ภายนอก” หากแต่ด าเนินไปในลักษณะที่เรียกว่า “ปฏิบัติการ 
ไอโอ” เปิดช่องทางให้บางคนเข้ามาเป็น “วิทยากร” เป้าหมายของการใช้เงินเหล่านี้แพร่กระจายไปตาม “สื่อ” ต่างๆ ไม่
ว่าสื่อ “เก่า” อย่างหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าสื่อ “ใหม”่ อย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
คือการแพร่กระจายจากยุค “ควายแดง” ไปยังยุค “สามกีบ” 
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 หากติดตามการไหว เคลื่ อนของงบประมาณ  “ราชการลับ”  ก็ต้องแกะรอยและตรวจสอบ
อัตรา “ความถี”่ ของวาทกรรม อ าพรางเหล่านี้เท่านั้น เป้าหมายคือ “ด้อยค่า” และก่อความขัดแย้ง แตกแยก 
ปฏิบัติการของพรรคเพ่ือไทยจึงเท่ากับเป็นการขยายผลจากเม็ดในของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณอันเข้มข้น ด าเนินไปในแบบ “เสือทลายห้าง” หากประสานและได้รับการขานรับจากพรรคก้าวไกลรวมถึง
พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติอย่างสอดคล้องเหมาะสม  การรุกไล่ทาง “งบประมาณ”  และ “การเมือง” ก็จะ
คึกคัก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2766527  
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9 มิ.ย. 2564-13:14 น. 
FootNote: ความพร้อม จะเข้าสู่ "เลือกตั้ง" ความไม่กลัว ต่อค าขู่ "ยุบสภา" 
 

 
 
FootNote:ความพร้อม จะเข้าสู่ “เลือกตั้ง” ความไม่กลัว ต่อค าขู่ “ยุบสภา” 
 ค าประกาศ “ความพร้อม” ไม่ว่าจะมาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะมาจาก นายจุรินทร์ ลักษณะ
วิศิษฏ์ สะท้อนนัยยะอะไรในทาง การเมือง ที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ เป็นการประกาศถึงแนวโน้มและความ เป็นไปได้ของ 
“การยุบสภา” ไม่ว่าจะดังมาจาก นายวิษณุ เครืองาม ไม่ว่าจะระบุเป็นนัยๆถึงการตระเตรียมทางการเมืองภายใน 1 ปีนี้
ที่มาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้วนเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองในเรื่องของ “การยุบสภา” 
 การประกาศ “ความพร้อม” ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จึงทรง
ความหมายเป็นอย่างสูงเพราะเท่ากับเป็นความพร้อมในเรื่องของ “การเลือกตั้ง” ความหมายโดยตรงก็คือ  
ไม่กลัวการเลือกตั้ง ไม่กลัวการยุบสภา เท่ากับเป็นการส่งสารโดยตรงไปยังผู้กุมอ านาจในรัฐบาล 
 เหมือนกับค าประกาศ “ความพร้อม” จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็น
เรื่องธรรมดาโดยปกติในทางการเมือง เพราะพรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวหน้าก็ประกาศเช่นนี้ แต่ความหมายในค าประกาศ
จากทุกพรรคการเมืองล้วนน าไปสู่ การเปรียบเทียบโดยตรงกับพรรคพลังประชารัฐอันเป็นแกนน า  ความหมาย
หมายความว่า ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล ต่างแสดงความ
พร้อมที่จะเข้าสู่สนาม “การเลือกตั้ง” แม้ว่าจะยังเป็น “การเลือกตั้ง” ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ยังไม่ได้มีการ
แก้ไข ด าเนินไปเหมือนกับเมื่อเดือนมีนาคม 2562 “ความพร้อม” ในที่นี้แสดงถึงความไม่กลัวต่อ “พลังประชารัฐ” 
 รู้ทั้งรู้ว่าบทสรุปจากพรรคพลังประชารัฐต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก็คือ “รัฐธรรมนูญฉบับนี้” ดีไซน์ “มา
เพ่ือพวกเรา” แต่ทุกพรรคล้วนประกาศ “ความพร้อม” ที่จะ “ต่อสู้” ความกลัวในที่นี้ย่อมมิได้เป็นความกลัวในแบบ
บ้าบิ่นอย่างด้านเดียว ตรงกันข้าม กลับสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะปรับ เปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในทาง
การเมืองด้วย เป็นท่วงท านองของจิตใจของ “นักสู้” ที่แม้จะรู้ว่าอาจต้องแพ้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6443449 
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9 มิถุนายน 2564 - 13:19 น. 
กลิ่นยุบสภา "พลังป้อม" ชิงด า "โทนี่" 
 

 
 
พลังประชารัฐจัดทัพเลือกตั้ง ชน "เพื่อไทย" ที่อีสาน แถม "ก้าวไกล-ไทยสร้างไทย" แย่งคะแนน "พี่โทนี่"   
 ยุบสภา อาจมาเร็วกว่าที่คาด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด พ่นพิษเศรษฐกิจเจ๊ง ท าเอา
รัฐบาลประยุทธ์ ออกอาการเครื่องรวน พรรคร่วมรัฐบาลเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์  
  “ผมได้ย้ าว่าในอีก 1 ปีนี้ จะต้องมีผลส าเร็จที่จับต้องเป็นรูปธรรมได้ว่าเรามีการแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้ว
บ้าง และอีก 1 ปี ข้างหน้าจะท าอะไร เตรียมแผนเอาไว้”  
 ถ้อยแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 กลายเป็นพาดหัวข่าว
ใหญ่ในหน้า นสพ. “จับสัญญาณยุบสภา” หรือ “ได้กลิ่นยุบสภา” หรือ “มีเวลา 1 ปี” 
 ในต านานการเมืองไทย “ยุบสภา” เป็นท่าไม้ตายของนายกรัฐมนตรีมาทุกยุคทุกสมัย ผ่าทางตันกรณีพรรค
ร่วมรัฐบาล มีความขัดแย้ง ถึงข้ันแตกหัก 
 หากมีการยุบสภา ในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ภายใต้รัฐบาลรักษาการ พล.อ.ประยุทธ์ และบรรดารัฐมนตรี
พรรคพลังประชารัฐ ยังจะได้คุมถุงเงิน ทั้งงบฯกลาง 571,047 ล้านบาท และยอดเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 
89,000 ล้านบาท รวมงบฯกลาโหมอีก 203,281 ล้านบาท 
 ส่วนกระทรวงมหาดไทย โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ยังได้คุมกลไกเลือกตั้ง และกุมวงเงินในงบประมาณ 
316,527 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณอีก 42 ล้านบาท 
 สาเหตุที่พรรคภูมิใจไทย ไม่พอใจอย่างแรง ก็มาจากยอดเงินในบัญชีงบประมาณกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุข ที่หัวหน้าพรรคก ากับอยู่ ถูกขยับไปกองรวมที่ “งบฯกลาง-ฉุกเฉิน” เพ่ือการก าจัดโรคระบาดของศูนย์
บริหารโควิด (ศบค.) 
 มิหน าซ้ า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผนึกก าลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย ยังรวบอ านาจบริหาร “เงิน-วัคซีน” และองคาพยพของการแก้ปัญหาโควิดทั้งประเทศ 
 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รู้ดีว่า ถูก
ยึดอ านาจ แต่ก็กล้ ากลืนฝืนทน รอเวลาแยกทางกันเดิน  
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จัดทัพสู้เพื่อไทย 
 ที่น่าจับตา การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2564 ของพรรคพลังประชารัฐ ในวันที่ 20 มิ.ย.2564 
ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งการเลือกสถานที่ประชุมนั้น ส่อนัยยะทางการเมืองชัดเจน 
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และพรรคมี ส.ส. เขต 2 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ    
    การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พลังประชารัฐ ได้ ส.ส.เขตในภาคอีสานต่ ากว่าเป้าหมาย แต่แกนน าพรรคเชื่อว่า 2 ปีที่
รัฐบาลประยุทธ์ ได้ด าเนินโครงการประชานิยมหลายรูปแบบ ท าให้คนอีสานจ านวนไม่น้อย หันมานิยมชมชอบพรรคมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐ, คนละครึ่ง และเราชนะ 
 คู่แข่งส าคัญของพลังประชารัฐคือ พรรคเพ่ือไทย ในฐานะแชมป์ผูกขาดหลายสมัย เนื่องจากคนอีสานส่วน
ใหญ่ ยังรักและศรัทธา “พ่ีโทนี”่ ทักษิณ ชินวัตร  
 ดอกผลนโยบายประชานิยม ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย ยังเป็นจุดแข็งของพรรคเพ่ือไทย ท าให้พรรคอ่ืน
เบียดแทรกได้ยาก โดยเฉพาะสมรภูมิเลือกตั้งอีสานเหนือ และอีสานตอนกลาง 
 อย่างไรก็ตาม หากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ พรรคเพ่ือไทยจะเจอศึกหนัก เพราะมีคู่ต่อสู้ที่จะแย่งชิงฐานเสียง
เดียวกันอย่างน้อย 2 พรรค 
1.อิทธิพลพรรคก้าวไกลขยายตัว แม้พรรคอนาคตใหม่ จะได้ ส.ส.เขต 1 คนในภาคอีสาน แต่พรรคสีส้มก็โกยแต้มไปได้
เยอะในการเลือกตั้งปี 2562 ส่งผลให้ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ภาคอีสานมากถึง 5 คน 
 หากไปคลี่คะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ.ในอีสาน พบว่า คะแนนของผู้สมัครนายก อบจ.ของคณะ
ก้าวหน้า ยังได้เท่าเดิม แม้จะไม่ชนะเลือกตั้งท้องถิ่น แต่คะแนนนิยมก็ไม่ได้หดหายไป 
2.การเกิดใหม่ของพรรคไทยสร้างไทย ภายใต้การน าของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่มีเป้าหมายอยู่ที่ภาคอีสาน
เช่นกัน 
 เนื่องจากอีสานโพลล์ในห้วง 2-3 ปีมานี้ ได้ส ารวจพบว่า “คุณหญิงสุดารัตน์” เป็นผู้ที่คนอีสานอยากให้เป็น
นายกรัฐมนตรี และช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. คุณหญิงหน่อย ได้ลงพ้ืนที่ไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายก อบจ. 
ประมาณ 5-6 จังหวัด ปรากฏว่า มีเสียงตอบรับจากชาวอีสานเป็นอย่างดี 
 อีกอย่างหนึ่ง การแยกตัวออกไปจากเพ่ือไทยของคุณหญิงหน่อยแตกต่างจากเนวิน ชิดชอบ เพราะสมัย
โน้น เนวินเล่นเกมแตกหัก “นายใหญ่” ตรงข้ามกับคุณหญิงหน่อยที่ยังเคารพรักคนแดนไกล แต่ทนอยู่ในพรรคเดิมไม่ได้ 
 ดังนั้น คนอีสานมองว่า พรรคไทยสร้างไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคเพ่ือไทย ต่างจากพรรคภูมิใจไทย  
ที่ยังถูกมองเป็นลบมากกว่าบวก 
 แกนน าพลังประชารัฐ เชื่อว่า เพ่ือไทยไม่อาจสร้างกระแสแบบ “ยิ่งลักษณ์ฟีเวอร์” ได้เหมือนปี 2554 
เพราะมี 2 ปัจจัยข้างต้น เป็นด่านสกัดแผนการปั้นดาวดวงใหม่ของทักษิณ หรือพ่ีโทนี่ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469770  
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วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 14:25 น. 
เขย่าขุนศึก “พลังประชารัฐ” สับเปลี่ยนก าลัง - เลขาธิการพรรค 
 

 
 
คดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา กลายเป็น “ตัวเร่ง” การ “ปรับทัพใหญ่” ภายใน
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไปโดยอัตโนมัติ 
 วิรัช-ทัศนียา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ส.ส.นครราชสีมา เขต 7 พรรคพลังประชารัฐแห่งบ้านใหญ่ 
รัตนเศรษฐ ตกเป็น “ผู้ถูกกล่าวหา” คดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา เขต 2 
 ล่าสุด “วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” อัยการสูงสุดได้มีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง “วิรัชกับพวก” ในคดีทุจริต
ก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม 7 ส านวน เป็น “คดีเดียว” 
 ขณะนี้อัยการพิเศษ ส านักงานคดีปราบปรามการทุจริตอยู่ระหว่าง “ร่างค าฟ้อง” ใกล้สะเด็ดน้ า ก่อนเสนอ
ให้อัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณา “เซ็นค าสั่งฟ้อง” ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในเดือน
มิถุนายน 2564 
 มือกฎหมายท าเนียบ-พลังประชารัฐ “ฟันธง” เป็นเสียงเดียวกันว่า “รอดยาก” แต่ยังพอ “ประวิงเวลา” 
พลิกต ารา-กางข้อกฎหมาย “งัดไม้เด็ด” พยาน-หลักฐาน เพ่ือต่อสู้คดีในชั้นศาล เพราะทันทีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง “ประทับรับฟ้อง” ต้อง “หยุดปฏิบัติหน้าที่” จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน เป็นการ “เปิดช่อง” ให้ใช้ “แท็กติก” โดยหวัง
ให้ “ดุลพินิจ” ออกมา “เป็นบวก” ดึงเกมยาว 
 แผนส ารอง-ตั้งรับและรุก หาก “วิรัช” ในฐานะผู้คุมเสียงฝ่ายรัฐบาล ต้องเว้นวรรคจากการเป็น “ประธาน
วิปรัฐบาล” โดย “แคนดิเดต” ต้องมีคุณสมบัติ “ประนีประนอม-มือประสานสิบทิศ” ได้ทั้งกับพรรคร่วมรัฐบาล-พรรค
ร่วมฝ่ายค้าน 
 ขณะที่ “ทัศนียา” หากต้อง “หยุดปฏิบัติหน้าที่” ส.ส.ทันทีเช่นเดียวกัน จึงต้องเตรียม “ตัวตายตัวแทน” 
เพ่ือลง “เลือกตั้งซ่อม” ก่อนเวลาอันควร หรือ “มองข้ามชอต” ไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า อีก 1 เก้าอ้ีส าคัญในพรรค
พลังประชารัฐ คือ ต าแหน่งเลขาธิการของ “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย ที่ถูกเลื่อยขาเก้าอ้ี เขย่า-ขย่มรายวัน โดยมี “ผู้
กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า “เส้นเลือดใหญ่” ของรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ “นอนมา” โดยได้รับ “ภารกิจ
ส าคัญ” เบียดไหล่ “เลขาธิการพรรค” อย่างหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 (ศปฉ. พปชร.) ซึ่ง
นับวันสปอตไลต์การเมืองสาดส่องมาที่ “ร.อ.ธรรมนัส” ที่เปรียบเป็น “เงา” การเมืองของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
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 ยิ่ง ร.อ.ธรรมนัส “พ้นมลทิน” ขาดคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ส.และรัฐมนตรี จาก 
ค าพิพากษาศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ตัดสินจ าคุกคดียาเสพติด ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
โดยยึดหลักอ านาจอธิปไตย ยิ่งท าให้ “ผู้กองธรรมนัส” เฉิดฉาย แม้ยังมี “ข้อกังขา” โดยมีต าแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการ” 
เป็นบันไดอ านาจขั้นต่อไป 
 แต่ ใช่ว่ าจะ “เป็นเลขาธิการพรรคและจะได้ เป็น เก้า อ้ีว่ าการ” เพราะสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับ  
“พล.อ.ประยุทธ์” ซึ่งมีอ านาจแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว และ พล.อ.ประยุทธ์ “แยกออกจากกันเด็ดขาด” ระหว่าง
เรื่องฝ่ายบริหารกับพรรคการเมือง นอกจากนี้ “พล.อ.ประยุทธ์” คงต้อง “ชั่งน้ าหนัก” ได้-เสีย หากยอมเสี่ยงให้ 
“เสถียรภาพ” ของรัฐบาล “สั่นคลอน” เพราะ “คนคนเดียว” ซ้ าเติมวิกฤตศรัทธาโควิด-19 
 เป็น 2 เก้าอ้ีใหญ่ หนึ่ง เลขาธิการพรรค และสอง ประธานวิปรัฐบาล รวมถึง 2 เสียงในสภาที่จะหายไป 
และเตรียมการเลือกตั้งซ่อม-เลือกตั้งใหญ่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สาม “หนักหน่วง” กว่าที่คาดการณ์ 
ท าให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคพลังประชารัฐต้อง “เลื่อนออกไป”  
 แต่ล่าสุดก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคพลังประชารัฐ “ปักหมุด” ไว้ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 
20 มิถุนายน 2564 โดยมีการ “ปรับใหญ่” โครงสร้างบริหารพรรค ทั้งกรรมการบริหาร (กก.บห.) และเลขาธิการพรรค 
ตรงช่วงเวลาที่ “พล.อ.ประวิตร” รับต าแหน่งหัวหน้าพรรคครบ 1 ปีพอดี นอกจากพลังประชารัฐจะ “ปรับทัพ” แล้ว ยัง 
“เสริมทัพ” อย่าง “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” นักร้องฝ่ายค้าน และการดึง-ดูด ส.ส. มาจากพรรคเพ่ือไทย พลังประชารัฐถึง
เวลา “ปรับทัพใหญ่” เพ่ือ “เปลี่ยนจากรับเป็นรุก” รับอุบัติเหตุไม่คาดฝัน-เลือกตั้งครั้งหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-686153  
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9 มิถุนายน 2564 
นายกฯเร่ง "งาน 1 ปี” นับถอยหลังเลือกตั้ง 
 

 
 
นายกฯเร่ง "งาน1ปี” นับถอยหลังเลือกตั้ง นายกฯสั่งโชว์ผลงานรัฐบาลก่อนโค้งสุดท้าย กมธ.วุฒิสภา  
ชงแก้รธน.โละท้ิง “ไพรมารี่โหวต” จ่อเสนอรัฐบาล-กกต. 
 พล.อ.ประยุทธ์ สั่งเร่งสร้างผลงานรัฐบาลโค้งสุดท้าย ก าชับปีนี้ 64 ต้องให้เห็นผลการแก้ปัญหาส าเร็จเป็น
รูปธรรม ส่วนปีหน้า 65 ต้องท าแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ เน้นใช้งบฯให้คุ้มค่า ห้ามมีทุจริต ด้าน 2 พรรคร่วม “ภูมิใจ
ไทย-ประชาธิปัตย์”เผยคาดเดายุบสภาไม่ได้ แต่ต้องเตรียมพร้อม “จุรินทร์” เผย ปชป.ทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.สัปดาห์
หน้า ขณะที่ ส.ว.เสนอประเด็นแก้รัฐธรรมนูญเสนอโละทิ้ง “ไพรมารี่โหวต” 
  ท่ามกลางกระแสข่าวการยุบสภาก่อนครบวาระ 4 ปีรัฐบาล และความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ 
ที่ เ ต รี ย มพร้ อม เ ข้ า สู่ ส น าม เ ลื อ กตั้ ง   ภ ายหลั ง ก า รป ร ะชุ ม คณ ะรั ฐ ม นตรี ( ค ร ม . ) วั น ที่  8 มิ . ย . 2564  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงหลังการประชุมโดยเน้นย้ าให้รัฐบาลเร่งท าผลงานใน
ปีนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมทั้งเตรียมท าแผนในปีหน้า 
  โดยนายกฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มีการอนุมัติไปแล้ว 984,000 ล้านบาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 73% คงเหลือเงินกู้ประมาณ 15,000 ล้านบาท จ าเป็นต้องเก็บไว้เพ่ือส ารองในเรื่องของการลดค่าน้ า ค่า
ไฟให้ประชาชนต่อไป ตนเป็นห่วงเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ชาวสวน ท าอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากความยากจนได้โดยเร็ว
ที่สุด ได้สั่งการและมอบนโยบายไปแล้วว่า เราจ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินการในหลายกิจกรรมในช่วง 1 ปีที่ยังเหลืออยู่
ในรัฐบาลปัจจุบัน แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะท าอะไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือจะส่งต่อไปวันข้างหน้ารัฐบาลต่อๆ ไป 
  ทั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามแผนงาน 1 ปี แผนงานระยะปานกลาง คือ 3 ปี และ
ยุทธศาสตร์ 5 ปี นั่นคือความต่อเนื่องและสอดคล้อง ตนไม่ได้ขัดข้องแผนงานโครงการที่เสนอมา แต่เราจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบ คัดกรองโดยคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการหลายระดับด้วยกัน ทั้งภาครัฐเอกชน มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาแผนงานโครงการทั้งสิ้น ไม่ต้องการให้ไปเกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิ้น ประโยชน์ต้องตกอยู่กับพ่ี น้อง
ประชาชนคนไทยทุกคน ในแต่ละพ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้เกิดความท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
ภท.ยันเตรียมพร้อมเลือกตั้ง  
 ส่วนท่าทีจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้รัฐมนตรีเร่งท างานภายใน 1 ปี โดยมีการโยง
ไปถึงกระแสข่าวยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ว่า คนที่มีอ านาจยุบสภาคือนายกฯ ซึ่งยังไม่มีการส่งสัญญาณใด ยังคงท างานให้
ดีที่สุด คนที่อยู่ในพรรคการเมือง และท าการเมือง ไม่เคยมีใครไม่เคยเจอเหตุการณ์ยุบสภา 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 
 
  ส่วนการเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งใหม่นั้น นายอนุทิน ยืนยันว่า ภท.มีความพร้อมทุกวันพร้อม
ปฏิเสธว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าส.ส.ฝ่ายค้านจะย้ายมาอยู่กับพรรค เพราะพรรคอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัว 
  ในส่วนของการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินนั้น การอภิปรายถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. การท าหน้าที่ต้องแยกว่า
งานสภาเป็นหน้าที่ของส.ส. ไม่ใช่ว่าหัวหน้าพรรคจะสั่งการได้ทุกอย่าง และการอภิปรายแสดงความเห็นก็ไม่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเราก็ท าหน้าที่ในส่วนของงานสภา คนที่เอาไปเชื่อมโยงคือคนที่ไม่เกี่ยวข้อง 
  “พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อภิปรายอย่างราชสีห์แล้วโหวตอย่างหนู เพราะหนูนี่แหละที่ช่วยราชสีห์ ในนิทาน
อีสปไม่เคยบอกว่าราชสีห์ช่วยหนูมีแต่หนูที่ช่วยราชสีห์ และการโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 65 ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดี เพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งการอภิปรายเป็นการน าความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของส.ส.ไปรับฟัง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องก็ถือว่าแฟร์ดี”นายอนุทิน กล่าว 
  
ปชป.จ่อเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้ง 
  ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้
สัมภาษณ์ถึงกระแสการยุบสภาว่า การยุบสภาเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี ตนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปตอบได้ว่าจะมี
หรือไม่ หรือถ้าจะมีจะมีเม่ือไหร่ 
  แต่ส าหรับการเตรียมความพร้อมของปชป. พรรคมีความพร้อมและได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง 
ขณะนี้ในแง่ของการเตรียมการรับสมัคร ผู้สมัคร ส.ส.คืบหน้าไปกว่า 90% จากนี้จะมีการทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ที่พรรค
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นผู้สมัคร ส.ส. -ส.ก.ในสัปดาห์นี้ ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัว ส.ส.และ ส.ก.รุ่นใหม่ของพรรคที่
จะลงรับสมัครเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งชุด 
 วันเดียวกันในการประชุมวุฒิสภา มีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูยญวุฒิสภา ที่มีนายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว. เป็นประธานกมธ.ฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส.โดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี่โหวต) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
  พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. อภิปรายว่า เจตนารมณ์ของพรรคการเมืองที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ และ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ ต้องการล้มระบบเลือกตั้งขั้นต้น แต่ชี้แจงไม่ได้ เพราะเป็นหัวใจประชาธิปไตย จึง
ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และแก้ไขมาตรา 45 เพ่ือถอดระบบเลือกตั้งขั้นต้นทิ้งไป หากสามารถแก้ไขได้ 
ระบบเลือกตั้งขั้นต้นที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาพรรคการเมืองจะถูกถอดทิ้งไป 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภา ไม่ขัดข้องต่อการน ารายงานและข้อเสนอแนะรวมถึงข้อสังเกตของ
กมธ. และส.ว. น าเสนอไปยังรัฐบาลและ กกต. ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942554  
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10 มิถุนายน 2564 00:10 น.   
สัญญาณยุบสภาฯ นับหนึ่ง ...ล้างไพ่ใหม่ ! 
 

 
 
กลายเป็น เ รื่ อ ง  ทอล์ค  ออฟ เดอะทาวน์  สร้ า งแรงสั่ นสะเทื อน  ขึ้ นมาทันทีทัน ใด  เ ม่ือจู่ ๆ  "บิ๊ กตู่ "  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ "หัวหน้ารัฐบาล" ออกมา
กางไทม์ไลน์ อายุรัฐบาลว่าจะเหลือเวลาอีก 1ปี 
 "ปัจจุบันสถานการณ์เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ได้มีการอนุมัติไปแล้ว 984,000 ล้านบาท จนถึงวันนี้เบิกจ่าย
ไปแล้ว 73 เปอร์เซ็นต์ ยังคงเหลือเงินกู้อีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งต้องมีเงินไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือส ารองในการลดค่าน้ า
ค่าไฟให้กับประชาชนต่อไป ทั้งนี้หลายเรื่องที่ได้มีการหารือในที่ประชุมครม.ซึ่งผมมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเกษตรกร 
ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ว่าท าอย่างไรจะให้หลุดพ้นจากความยากจนได้โดยเร็วที่สุด 
 ผมได้สั่งการและมอบนโยบายไปแล้วว่าจ าเป็นต้องเร่งรัดหลายกิจกรรมในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ยังเหลืออยู่
ในรัฐบาลปัจจุบัน และเตรียมพร้อมที่จะท าอะไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ส่งต่อให้กับรัฐบาลวันข้างหน้าต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนงาน 1 ปี และแผนงานระยะปานกลาง 3 ปี ยุทธศาสตร์ 5 ปี นั่นคือความต่อเนื่องและ
สอดคล้อง สุดแล้วแต่รัฐบาลใดจะเข้ามารับผิดชอบกันต่อไป ถ้าไม่ท าแบบนี้ก็ไม่ต่อเนื่อง แล้วจะท าไม่ได้" 
 เมื่องานนี้หัวหน้ารัฐบาลออกมาส่งสัญญาณ วันว.เวลา น. ด้วยตัวเองเหมือนกับจงใจยิ่งท าให้ "ข่าวลือ" ที่
เคยสะพัดมาก่อนหน้านี้เรื่องยุบสภาฯและเลือกตั้งใหม่ ยิ่งเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น ! 
 ความเคลื่อนไหวในมิติแห่งการเมืองเมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ออกมาพูดเรื่อ งอายุรัฐบาลอย่างเปิดเผย  
ได้เกิดขึ้นทันที คล้ายกับเป็นการขานรับส าหรับการเลือกตั้งรอบหน้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์  
จะไม่รอให้ "ครบเทอม" จนถึงปี 2566 แต่อาจเลือกจังหวะเหมาะ โอกาสที่ประเมินแล้วว่า "รัฐบาล" โดยฉพาะ "กระแส
บิ๊กตู่" ฟีเวอร์เกิดข้ึนมากท่ีสุดเมื่อมาตรการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 และที่ส าคัญเหนืออ่ืนใด จะต้องเป็นความได้เปรียบที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาล เอาชนะ "สงครามโควิด"ได้
อย่างชัดเจนเสียก่อน ทั้งการเดินหน้าฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายมากที่สุด ให้กับประชาชน 50ล้านคน จ านวน100 ล้าน
โดส โดยน่าจะต้องเสร็จสิ้นได้ก่อนสิ้นปี ตามที่นายกฯประกาศให้เป็น "วาระแห่งชาติ" เพราะอย่าลืมว่า ยิ่งรัฐบาล
ด าเนินการได้เร็วมากเท่าใด จะยิ่งท าให้ ภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟ้ืนได้เร็วเท่านั้น 
 แน่นอนว่า เมื่อผู้น ารัฐบาลส่งสัญญาณออกมาเช่นนี้ ย่อมท าให้ทุกพรรคการเมือง ต้องขยับเดินหน้า
เตรียมการทั้ งภายในพรรค ไปจนถึงการ "จับมือ"  เช็คคอนเนคชั่นที่ ต่ างมีอยู่ ในมือ ว่ ามากน้อยแค่ ไหน  
มากพอที่จะกระโดดลงสนามเลือกตั้งรอบหน้าแล้วหรือไม่ 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210609/e3b586be433829bed31cd262da01771a89f01f2113d4a44dd9d8a7170c00b1e8.jpg?itok=r0dMe9w8
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 รวมถึง "ผลงาน" ของแต่ละกระทรวง ที่แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลได้โควตาเข้าไปนั่งบริหารในยุค "ประยุทธ์ 
2" มีมากพอที่จะเรียกคะแนนนิยมแล้วหรือไม่ 
 สถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนว่า รัฐบาลก าลังกุมความได้เปรียบด้วยกันหลายทาง จนท าให้ "พรรคฝ่ายค้าน" 
อาจต้องเผชิญหน้ากับความยากล าบากในการต่อสู้ทางการเมือง จากนี้ โดยเฉพาะโอกาสที่จะได้ใช้ "กติกาใหม่" จากการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ นั้นดูจะเป็นเรื่องที่ยังต้องลุ้นกันช็อตต่อช็อต ว่ารัฐบาลจะเขียนกติกาใหม่ ที่ตัวเองยังเป็นฝ่ายได้เปรียบ 
กลับเข้ามาในสภาฯอีกหรือไม่ !? 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/251544  
  

https://siamrath.co.th/n/251544
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10 มิ.ย. 2564 01:57    
กลิ่นยุบสภาเริ่มแรง ทั้งขู่ท้ังเอาจริง !? 
 

 
 
 ก่อนหน้านี้ เชื่อว่า หลายคนคงจะไม่สนใจกับข่าวเรื่องการ “ยุบสภา” เนื่องจากเห็นว่ายังห่างไกลจาก
ความเป็นจริงมากนัก เนื่องจากพิจารณาจากไทม์ไลน์ต่อเนื่องไปถึงอนาคต มันยังไม่ได้ และที่ส าคัญ บรรดาพรรคร่วม
รัฐบาลที่ถือว่าเป็น “ตัวแปรหลัก” ภาพที่เห็นรวมๆ ยังอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลกันต่อไป ส่วนการอภิปราย หรือการแสดง
ความเห็นทั้งในสภาฯและการให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทางขึงขังที่ผ่านมานั้น ล้วนถือว่าเป็นเพียงแค่ “การแสดง” เท่านั้น 
 ที่ส าคัญ บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลที่ว่านั้นยังมีความสนุกสนานกับการใช้งบประมาณใน “บิ๊กโปรเจกต์” ที่
ก าลังลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็เป็นการ “สะสมกระสุน” ไปเรื่อยๆ ดีกว่า ขณะที่ฝ่ายค้านก็มีอารมณ์ไม่ได้ต่างกัน 
นั่นคือ ยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งในเร็ววันนี้เช่นเดียวกัน 
 อย่างไรก็ดี ที่ต้องบอกว่า “กลิ่นยุบสภาแรง” นั้น มันเริ่มมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่มองว่า
ยังห่างไกล แต่ล่าสุดก็เริ่มได้เห็นสัญญาณบางอย่างที่เริ่มชัดขึ้นเหมือนกัน และที่บอกว่ามีความเป็นไปได้นั้น น่าจะมาจาก 
“ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจนั่นเอง 
 แม้ว่าหากพิจารณาตามสถานการณ์และความเป็นไปได้แล้ว การ “ยุบสภา” ที่ว่านี้คงไม่มาถึงในช่วงสอง
สามเดือนข้างหน้านี้ แต่หากเป็นช่วงปลายปี หรือ “ต้นปีหน้า” นั้น ก็ไม่แน่เหมือนกัน เพราะเมื่อพิจารณาจากปัจจัยและ
เงื่อนไขที่จะท าให้เกิดเรื่องแบบนั้นน่าจะได้เวลาพอดี 
 ปัจจัยแรกที่เวลานี้ถือว่า เป็น “ปัจจัยหลัก” ก็คือ เรื่อง “วัคซีน” ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ที่เวลานี้ถือ
ว่าสามารถหายใจได้โล่งขึ้น อย่างน้อยก็มีรายงานยืนยันว่า “ก าลังทยอยเข้ามา” เรื่อยๆ ตามเป้าที่วางเอาไว้ อีกทั้งการ
ลงทะเบียนฉีดโดยรวมแล้วถือว่าไม่มีปัญหา ไม่เกิดความวุ่นวายมากนัก ทุกอย่างก าลังเดินไปตามล าดับ เพราะยิ่งเวลา
ผ่านไปการฉีดวัคซีนก็น่าจะเข้ารูปเข้ารอย ซึ่งเมื่อวันดีเดย์พร้อมกันวันแรกวันที่  7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ท าได้เรียบร้อย 
วันต่อไปก็ท าให้แรงกดดันลดลงเรื่อยๆ อย่างน้อยก็ท าให้ “พวกกองแช่ง” หมดเงื่อนไขที่จะหาสาเหตุมา “ด้อยค่า” 
วัคซีนเหมือนเช่นผ่านมา โดยเวลานี้หากสังเกตพวกเขาก าลังเบนเป้าไปที่เรื่องเงินกู้ 5 แสนล้าน แต่มันก็ท าได้ยาก เพราะ
เรื่องตัวเลขแบบนี้มันไม่ท าให้ชวนติดตามนัก 
  ปัจจัยถัดมาที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิด ก็คือ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจัยหลังนี่แหละ ที่
อาจท าให้เกิดการ “ยุบสภา” ตามมา เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไปกันคนละทาง โดยเฉพาะกับ
พรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุด เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันเข้ามาแล้ว ที่เห็นชัดก็คือ มีการแยกเสนอขอแก้ไข นั่นคือ 3 พรรค คือ
ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา ไม่มีพรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอขอแก้ไขแยกไปต่างหากตั้งสมัยประชุมที่
แล้ว 
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 ส าหรับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ “รายมาตรา” ของพรรคพลังประชารัฐ มี 5 ประเด็น 13 มาตรา ซึ่ง
หลักๆ ก็คือ แก้ไขให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรายชื่ออีก 100 คน ที่น่า
สังเกตก็คือ ไม่มีการเสนอแก้ไขตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตนายกฯ รวมไปถึงแก้ไขให้ตัด ส.ว.สรรหา โดย นายไพบูลย์ 
นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ระบุว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และแก้ไขไม่ได้จริง อีกทั้งการเสนอแก้ไขในลักษณะ
ดังกล่าวจะไม่ต้องมีการท าประชามติก่อนแก้ไข เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดทอนอ านาจขององค์กรใด 
 ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆ เช่น ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา ที่มีการเปิดเผยจากนาย
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่า ขณะนี้ได้เตรียมร่างแก้ไขเอาไว้แล้ว จ านวน 6 ฉบับ และมี
ก าหนดจะยื่นแก้ไขต่อประธานสภาฯให้ทันการบรรจุระเบียบวาระ ภายในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ อย่างแน่นอน ซึ่งส าหรับ
พรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มนี้มีการเสนอแก้ไขเนื้อหาหลักๆ ที่ต่างกันก็คือ เรื่องอ านาจของ ส.ว.เช่น ในเรื่องการโหวตนายกฯ 
รวมไปถึงการตัด ส.ว.สรรหา เป็นต้น 
 แน่นอนว่า ส าหรับเรื่อง “อ านาจ ส.ว.” นั้น ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และสร้างแรงกระเพ่ือมทาง
การเมือง โดยเฉพาะกับพรรคร่วมรัฐบาล นั่นคือ เสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับพรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ภายใต้การก ากับของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
 ขณะเดียวกัน การไป “แตะต้อง” เกี่ยวกับอ านาจของ ส.ว.โดยเฉพาะการโหวตนายกฯ มันก็เหมือนกับการ
ไปกระทบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่น้อย 
 แม้ว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงในอนาคตคงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเสียงของ ส.ว.ชุดนี้ เพราะเป็นอ านาจ
ตามบทเฉพาะกาล 5 ปี ที่ต้องสิ้นสภาพไปเอง แต่ถึงอย่างไร ภายในระยะเวลา 5 ปี ก็ยังเป็นช่วงที่ “เหลื่อม” กันอยู่ นั่น
คือ หากสภาฯชุดนี้อยู่ครบวาระ ก็แค่ 4 ปี ท าให้ ส.ว.ชุดนี้ยังมีอ านาจโหวตนายกฯได้อีกครั้ง หรืออย่างน้อยหากไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพา ส.ว.แต่การมี ส.ว.จ านวน 250 เสียง (เต็มจ านวน) ในทางปฏิบัติก็เป็นการสร้างพลังต่อรองและกดดัน
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ได้ไม่น้อย 
 ดังนั้น หากพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวที่น่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดการยุบสภาในอนาคต ก็น่าจะมาจากเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละ โดยเฉพาะการไปแตะต้องเกี่ยวกับ “อ านาจ ส.ว.” และที่ส าคัญ โอกาสที่จะแก้ไขส าเร็จก็
ยิ่งยาก โดยเฉพาะต้องหากต้องท าประชามติก่อน และที่ส าคัญ เมื่อถึงเวลานั้น ที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าที่แรงกดดัน
เรื่องวัคซีนคลี่คลาย มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ก็อาจท าให้ “ลุงตู่” ฉวยจังหวะยุบสภา ให้ประชาชนตัดสิน และมี
โอกาสคัมแบ็กสูงเสียด้วยซี !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000055893  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000055893


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

56 

 

 
 
10 มิ.ย. 2564 05:05 น. 
ประคองรอกระแสฟื้น 
 

 
 
ขออภัยประชาชน ถ้ า ไ ม่ได้ รับความสะดวกหรือเกิดการเปลี่ ยนแปลงบ้าง  “บิ๊ กตู่ ”  พล.อ .ประยุทธ์   
จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ต้องออกมาขอโทษรัวๆ หลังเกิดปัญหาการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 
“ขาดแคลน” ตั้งแต่วันคิกออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 7 มิ.ย. 
 แม้ยอดรวมการฉีดวันที่ 7 มิ.ย. จะสูงถึง 4 แสนโดส เข้าเกณฑ์ทะลุเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ถ้าฉีดได้แบบนี้
ทุกวันจนถึงสิ้นปี แต่ไม่ต้องบอกก็รู้ชั่วโมงนี้เป็นไปได้ยาก ท าได้แค่วันสองวันต้องยุติ วัคซีนยังมากะปริบกะปรอย ไม่พอ
ความต้องการประชาชน ต้องระดมสั่งแล้วสั่งอีก โชว์ยอดให้ประชาชนอุ่นใจยังไงต้องได้ฉีดแน่ จากที่เคยชะล่าใจแทง
ม้าแค่ตัวสองตัว วันนี้ต้องมาควบกัน 6-7 ตัว เรียกว่ามีเท่าไหร่เอาหมด แต่ปัญหาคือเมื่อไหร่จะได้ฉีดกันแน่ ชาวบ้าน
อยากรู้ เพ่ือนบ้านเราเขาฉีดกันไปถึงไหนต่อไหน ฉีดเข็ม 2 กันเต็มประเทศแล้ว บ้านเราเข็มแรกยังลูกผีลูกคน รัฐบาล
รับมือโควิดล้มเหลว ท าเศรษฐกิจซึมยาวตายซาก ประชาชนไม่รู้จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเมื่อไหร่  กระแสวูบ 
เครดิตหดหาย ข่าวเปลี่ยนรัฐบาล ยุบสภา กระพือมารายวัน ยิ่ง “บิ๊กตู่” ส่งสัญญาณนับถอยหลังเรือแป๊ะ มันก็ยิ่งเข้า
ทางฝ่ายที่อยากให้ยุบสภา ข่าววงในไม่ใช่ฝ่ายค้านหรือใครที่ไหน แต่เป็นค่ายใหญ่ฝั่งรัฐบาลเองตามจังหวะโหมโรงเร่งยึด
พรรคพลังประชารัฐของบรรดา “ตัวจี๊ด” ในพรรค จ่อนัดประชุมพรรคทันทีถ้ามีโอกาส 
 ทีม 3 ช. “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ “มาดามบิ๊กอาย” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
รมช.แรงงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เตรียมผลักดัน ตัวเองขึ้นต าแหน่งใหญ่ในพรรค หวังฟาดเก้าอ้ี รมต.ระดับ
ว่าการบิ๊กเบิ้ม ปูทางส าหรับเลือกตั้งครั้งหน้า วางแผนวาดฝันกันสวยงาม แต่ต้องถามใจ “บิ๊กตู่” ก่อน เอาด้วยมั้ยยุบ
สภาปลายปี ถึงตอนนั้นมองแง่ดีกระแสอาจกระเตื้องขึ้นมาบ้าง หากวัคซีนทยอยเข้ามาประคับประคองรัฐบาลจนตั้งหลัก
ตั้งล าได้ แต่มันก็ยังแค่อยู่ระหว่างฟ้ืนไข้ เลือกที่จะอยู่ต่อไปอีกสักระยะเพ่ือกู้แต้มเรียกศรัทธากลับคืนมาดีกว่าไหม 
 เซียนการเมืองวิเคราะห์ “ลุงตู่” ไม่สละเรือง่ายๆแน่ อาจอยู่ยาวไปจนสิ้นปี 2565 อีกรอบปีงบประมาณ 
ถึงตอนนั้นโควิดซา เศรษฐกิจขับเคลื่อนแล้ว ค่อยเลือกตั้งใหม่ตอนทรงดีๆ ตอนนี้ต้องกัดฟันสู้ไปก่อน ถึงจะสะบักสะบอม
แต่สังเกตดู “ลุงตู่” พยายามประคองตัวเต็มที่ เป็นหลิวลู่ลม มีบทอ่อนน้อม ขอโทษประชาชนซ้ าแล้วซ้ าเล่า ไม่แข็งกร้าว
ห้าวเป้งเหมือนอย่างเคย ส ารวจโมเมนตัมการเมือง ตัวเลข ส.ส.ในสภาก็หายห่วง อยู่ยันครบเทอมยังไหว ไหนจะมี 
“งูเห่า” เป็นแบ็กอัป พรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ออกมาเล่นบทตบจูบคั่นรายการ แต่สุดท้ายก็อยู่กัน
ต่อไปจนสุดทาง ไม่มีใครกล้าทิ้งบ่อน้ าไปหาทะเลทราย ให้อดอยากปากแห้งแน่ 
 เรื่องอุดมการณ์สวยหรูเก็บใส่ลิ้นชักไปนานแล้ว ปล่อยให้ลิ่วล้อ ส.ส.บางคน ออกมาแอ็กอาร์ตโชว์หล่อ 
แสดงจุดยืน ทิ่มแทงรัฐบาลบ้าง เพ่ือไม่ให้คนนินทาดูถูก ซ้ายหัน ขวาหันกันหมด  สมการการเมืองมันก็มีอยู่เท่านี้ พลิก
เปลี่ยนล าบากถ้าไม่มีสัญญาณพิเศษ เรื่องคดีความล่าสุด 4 ส.ส.รัฐบาลถูก ป.ป.ช.ชี้มูลเสียบบัตรแทนกัน เสียงจิ๊บจ๊อยถึง
โดนตัดหัวคั่วแห้งไปก็ไม่สะเทือน 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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 ส่วน “บิ๊กติ๊ก” พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. น้องนายกฯ ถูก ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา จงใจแสดงบัญชี
ทรัพย์สิน หนี้สิน เป็นเท็จ ยังต้องสืบสวนอีกนาน จะหวังผลดิสเครดิตถล่มรัฐบาลก็ยังชกได้ไม่เต็มหมัด ที่ผ่านมารัฐบาล
เจอสารพัดเรื่องหนักหนากว่านี้ โดนมาเยอะ เจ็บมาแยะ แต่ก็อยู่ได้ปลอดภัยดี  ที่น่าห่วงกว่า หากน้องนายกฯ คน
ฝ่ายรัฐบาลไม่รอดคดี ฝ่ายค้านเองก็ต้องหนาวๆร้อนๆ นอนสะดุ้ง เท่าที่ไล่เรียงดูมีหลายรายรอขึ้นเขียง ส่อเค้าตกเก้าอ้ี
เหมือนกัน ภูมิคุ้มกันใครแข็งแกร่งกว่าคงไม่ต้องบอก เปรียบเปรยง่ายๆ ทั้งนายกฯ รมต. ทีมงานรัฐบาล ฉีดวัคซีนเข็ม 2 
กันหมดแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2112096?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 
"บิ๊กตู่" กดปุ่มคุมเกมทั้งกระดาน!! 
อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560มาตรา 272 เขียนกติกาชัดเจน ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5ปีแรก นับจากวันที่มีรัฐสภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560การโหวตเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการ ใน
ที่ประชุม ส.ส.-ส.ว. 
 

 
 
 หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเดินมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญจับสัญญาณภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดล่าสุดที่ท าเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมาส่งสัญญาณนับถอยหลัง 
“รัฐบาลเรือแปะ”อย่างชัดเจน ท่านผู้น า ออกมาเปิดเผยว่า สั่งการให้ ครม. เร่งเดิน หน้าท างาน ในช่วง 1 ปีที่เหลือ
เพ่ือ  เตรียมส่งไม้ต่อให้ รัฐบาลชุดใหม่ในอนาคต 
 “ผมสั่งมอบนโยบายไปแล้วต้องด าเนินการเร่งรัดกิจกรรมในช่วง 1 ปีที่ เหลืออยู่ ในรัฐบาลนี้ และ
เตรียมพร้อมส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อๆไป ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน 1 ปี และแผนงานระยะปานกลาง 3 ปี 
และยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ซึ่งเป็นความต่อเนื่องและสอดคล้อง ซึ่งสุดแล้วแต่รัฐบาลใด จะเข้ามารับผิดชอบต่อไป”  ท่าน
ผู้น าย้ า 
 สอดคล้องกับรายงานข่าวในวงประชุม ครม.  พล.อ.ประยุทธ์ ก าชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่ง เดินหน้า
โครงการต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ในเรื่องความยากจน เศรษฐกิจฐานรากและปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่ามัวแต่ทะเลาะ
กัน  ให้รักกันไปก่อนเพราะรัฐบาลเหลือเวลาแค่ปีเดียว ก่อนที่ทุกคนต้องแยกย้าย !! 
 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา167 (2) บัญญัติชัดเจน  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งอายุสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา 99 ก าหนดให้อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการ
ทั่วไป ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 หมายความว่า ครม.และ สภาผู้แทนราษฎร เหลือวาระท างาน 1 ปี 9 เดือน !!  
 โดยรัฐธรรมนูญมาตรา168 ก าหนดให้  ครม.ที่พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา167(2)อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่า ครม.ที่ ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ ในจังหวะที่พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศนับถอยหลังรัฐบาลเรือแปะ สอดคล้องกับ
กระแสข่าวลือนายกรัฐมนตรี อาจชิงประกาศ ยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนครบวาระ จังหวะที่เหมาะสมคือช่วงหลัง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ปี 2565  วงเงิน  3.1 ล้านล้านบาท  มีผลบังคับใช้ เดือน  ต.ค. จากนั้น ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร
ปลายปี 2564หรือ ต้นปี 2565เพ่ือชิงความได้เปรียบ 2 เรื่องส าคัญ 
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1.ได้เปรียบเรื่องกระสุนดินด า อัดเม็ดเงินงบประมาณมหาศาลผ่านสารพัดโครงการต่างๆ ปูทางสร้างฐานคะแนนเสียง
ระยะยาว 
2.ได้เปรียบเรื่องกติการัฐธรรมนูญฉบับ"ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา"ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลให้ 250 ส.ว. มีอ านาจยกมือ
โหวตเลือก นายกรัฐมนตรี 
 อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560มาตรา 272 เขียนกติกาชัดเจน ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5ปีแรก นับจากวันที่มี
รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560การโหวตเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการ 
ในที่ประชุม ส.ส.-ส.ว. 
 โดยมติที่เห็นชอบแต่งตั้ง บุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่งอาจเป็น พล.อ.ประยุทธ์คนเดิมหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
นาทีนี้ตัวแปรส าคัญขึ้นอยู่กับ 250 ส.ว.ที่ท าคลอดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็น
ประธาน ทั้งหมดข้างต้นคือภาพสะท้อนเส้นทางอนาคตการเมืองไทย ตราบใดที่ รัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไข พล.อ.
ประยุทธ์ คือคนกดปุ่มคุมเกมทั้งกระดาน !!. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/848709  
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10 มิถุนายน 2564 
5 ไทม์ไลน์ยุบสภาในมือ “ประยุทธ์” "3 โจทย์ใหญ่" ปมล่มรัฐบาล 
 

 
 
3 โจทย์ ใหญ่  “โค วิด - เศรษฐกิ จ -การ เ มือง” ซึ่ ง เป็นปมที่ ล่ มรั ฐบาลได้  หรื อ เป็นผลงานที่ จะดันให้   
พล.อ.ประยุทธ์ ได้ไปต่อ คาดว่าจะต้องถูกแก้ปัญหาให้จบก่อนยุบสภา 
 พลันที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  และรมว.กลาโหม สั่ งการให้  “รัฐมนตรี”  
ทุกกระทรวงเร่ งท าผลงานให้ เป็นรูปธรรมในช่วงอายุรัฐบาลที่ เหลืออยู่กว่ า 1 ปี  บรรดานักการเมืองทั้ ง  
“บิ๊ ก เนม - โน เนม”  ต่ า งรี เ ช็ คทันที ว่ า  ไทม์ ไ ลน์ กา ร  “ยุบสภา”  ที่ เ ป็ น ไป ได้ที่ สุ ด จะอยู่ ใ นช่ ว ง เ วลา ใด 
ด้วยปัญหาความขัดแย้งภายใน “พรรคร่วมรัฐบาล” โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ปะฉะดะโดยตรงกับ “3 ป.” แม้
หน้าฉาก-หลังฉาก ยังพอคุยกันได้ แต่อุบัติเหตุทางการเมืองย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ หากผลประโยชน์การเมืองไม่ลงตัว 
 ขณะเดียวกัน ในช่วงนี้ “พล.อ.ประยุทธ์-พรรคร่วมรัฐบาล” ยังติดกับดักปัญหาสถานการณ์โควิด-19  
ที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องท าภารกิจหาซื้อวัคซีนโควิด และเร่งกระจายฉีดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
ซึ่ ง อ า จจะหมายร วมถึ ง ภู มิ คุ้ ม กั นทา งการ เมื อ ง ของ รั ฐบาลด้ ว ย  และผลกระทบทางด้ า น เศรษฐกิ จ  
ที่รัฐบาลพยายามทุกทางเพ่ือฟ้ืนกลับมาให้ได้ 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลานี้คะแนนนิยมในตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ -พรรคร่วมรัฐบาล ยังอยู่ในสภาพขาลงอย่าง
ต่อเนื่อง หากคิดเรื่องยุบสภาคงต้องทอดเวลาออกไปอีกสักระยะ เพ่ือฟ้ืนคะแนนนิยมให้กลับมาอยู่ในแดนบวกเสียก่อน 
ไม่เช่นนั้นโอกาสที่จะพ่ายยับคาสนามการเลือกตั้งย่อมมีสูง “กรุงเทพธุรกิจ” กาง 5 ไทม์ไลน์ ที่มีความเป็นไปได้ในการ
เลือกยุบสภาฯ ของนายกฯประยุทธ์ เพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลมีอายุอีก 1 ปี 9 เดือน โดยจะครบ
เทอม 4 ปี วันที่ 23 มี.ค.2566 
 
ไทม์ไลน์แรก ยุบสภาปลายปี 2564 
 เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.2564 และต้อง
ใช้ ระยะ เวลา ให้ เบิ กจ่ าย โครงการส าคัญ หรื อ โครงการระดับท้ องถิ่ นประมาณ 3-4 เดื อน อาจท า ให้   
“พรรคร่วมรัฐบาล” มีปัจจัยและข้อได้เปรียบมากพอที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้ง หากใช้เหตุผลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เพ่ืออัดงบฯ ลงในพ้ืนที่ เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการยุบสภา จะอยู่ในช่วงเดือนปลายปี หรือช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 
ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องลุ้นถึงปัญหาความขัดแย้งภายใน “พรรคร่วมรัฐบาล” ว่าจะเคลียร์กันได้หรือไม่ เพราะการเมือง 
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ถือเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ พล.อ.ประยุทธ์ อาจตัดสินใจยุบสภาเร็วขึ้น เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าส ายสีเขียว โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟทางคู่ เป็นเค้กก้อนใหญ่ส าหรับนักเลือกตั้ง หากแบ่งกันไม่ลงตัว ย่อมมีโอกาสที่จะไปถึง
ขั้นแตกหัก ทว่า อีกจุดหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังต้องคิดหนักมากกว่ารอยร้าวพรรคร่วมรัฐบาลคือ กระแสบริหารจัดการ
สถานการณ์โควิดที่ตกต่ า จะเป็นตัวฉุดคะแนนนิยมของทั้งพล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งรัฐบาลหรือไม่ 
 
ไทม์ไลน์สอง ยุบสภาต้นปี 2565 
 ปัจจัยการยุบสภาต้นปี 2565 ไม่แตกต่างกับการยุบสภาปลายปี 2564 มากนัก แต่ที่ พล.อ.ประยุทธ์-พรรค
ร่วมรัฐบาล ต้องคิดหนักคือการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของ “ขั้วฝ่ายค้าน” ที่จ้องจะเปิดศึกซักฟอกในช่วงต้นปี โดย
ในปี 2563 ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 24-27 ก.พ. ในปี 2564 ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ รัฐบาลระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ. ฉะนั้นหากนายกฯประยุทธ์ เลือกไทม์ไลน์การยุบสภาในช่วงต้นปี 2565 ก็
ต้องเผชิญกับศึกซักฟอกเสียก่อน เพราะเป็นเวทีที่ “ขั้วฝ่ายค้าน” จะได้ช าแหละแผลของรัฐบาล เพ่ือลดเครดิตและ
คะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้ง จึงไม่ใช่ผลดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์และพรรคแกนน ารัฐบาลอย่างแน่นอน ซึ่งต้องยอมรับว่า
กระแสหลังเสร็จศึกซักฟอก คะแนนของ “ขั้วรัฐบาล” มักจะติดลบเสมอ 
 
ไทม์ไลน์สาม ยุบสภากลางปี 2565 
 ในช่วงกลางปี 2565 สถานการณ์ของประเทศไทย และสถานการณ์ของโลก ถูกคาดหมายว่าจะอยู่ในช่วง
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ภายหลังวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะอัดฉีดเม็ดเงินลงไปยังภาคธุรกิจ และกระจาย
เม็ดเงินลงไปในระดับท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวเร็วขึ้น  หากเป็นไปตามแผนและ
เป้าหมาย แน่นอนว่าคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ -พรรคร่วมรัฐบาล ก็มีโอกาสจะกระเตื้องขึ้น และเมื่อโครงการ
ต่างๆ เริ่มผลิดอกออกผล รวมทั้งประชานิยมที่โดนใจประชาชนอย่าง โครงการไทยชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน เป็น
ต้น อาจถูกน ามาใช้เพ่ิมแต้มให้ “ขั้วรัฐบาล” อีกระลอก ก่อนยุบสภา ทว่า การยุบสภาในช่วงกลางปี ก็มีข้อจ ากัดอยู่ที่
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เพราะเป็นหมุดหมายของ “นักการเมือง” ต้องการผลักดัน พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เสร็จก่อนลงสู้ศึกเลือกตั้ง ยิ่ง “ขั้วรัฐบาล” ด้วยแล้ว การมีปัจจัยช่วยตุนไว้ก่อนย่อม
ได้เปรียบคู่แข่ง 
 รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจ าปี ในช่วงเดือน ก.ย. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ -พรรคร่วมรัฐบาล 
จ าเป็นต้องจัดทัพใหม่ เพ่ือรองรับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และที่ส าคัญ
ต าแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนเลือกตั้งใหม่ โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ที่ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 ฉะนั้นหาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการ
จะยุบสภากลางปีหน้า ก็อาจต้องค านวณว่าจะได้หรือเสียมากกว่ากัน หากยังไม่จัดท างบประมาณ และยังไม่แต่งตั้ง
โยกย้าย “บิ๊กข้าราชการ” 
 
ไทม์ไลน์สี่ ยุบสภาปลายปี 2565 
 ในช่วงปลายปี 2565 ประเทศไทยอาจจะฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด-19 จนทุกอย่างมีโอกาสจะเข้าสู่
ภาวะปกติมากท่ีสุด ภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเหมือนเดิม ภาคธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ภาคการลงทุน
ถูกขับเคลื่อนด้วยรัฐบาล หากไม่มีอะไรผิดไปจากแผนฟ้ืนฟูประเทศของรัฐบาล ทุกกลไกจะกลับมาอยู่ในแดนบวก  
ขณะเดียวกัน การจัดท าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 มีผลบังคับใช้แล้ว การแต่งตั้งโยกย้ายถูก
ด าเนินการเสร็จสรรพ 
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 หาก พล.อ.ประยุทธ์-พรรคร่วมรัฐบาล ท าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ กระแสอาจจะดีขึ้น บวกกับ พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เริ่มมีการเบิกจ่าย เมื่อ “กระแส-กระสุน” พร้อม ย่อมเป็นเวลาทองของ พล.อ.
ประยุทธ์ และพรรคร่วมรัฐบาล ทว่า ปัญหาใหญ่ของการลากไปยุบสภาปลายปี 2565 อาจหนีไม่พ้นปัญหาความขัดแย้ง
ของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ที่จะกลับมาปะทุข้ึนอีกหรือไม่ ขัดแย้งหนักกว่าเดิมหรือไม่ ก็ยากจะคาดเดา 
 
ไทม์ไลน์ห้า ยุบสภาต้นปี 2566 
 โจทย์นี้มองเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ นอกเสียจาก พล.อ.ประยุทธ์ อยากได้ชื่อว่าเป็น “รัฐบาลครบเทอม” โดย
เทอมของสภาฯ จะมีวาระถึงวันที่ 23 มี.ค.2566 หากต้องการอยู่ครบเทอมสภาฯ  ส าหรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ คง
จะไม่แตกต่างกันหากเลือกไทม์ไลน์ยุบสภาปลายปี 2565 ต่างกับด้านการเมือง สิ่งที่นายกฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการยื่น
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของ “ขั้วฝ่ายค้าน” ซึ่งแน่นอนว่า พล.อ.ประยุทธ์-พรรคร่วมรัฐบาล จะโดนช าแหละแผลอีกครั้ง 
หากพลาดก็จะท าให้ “ขั้วรัฐบาล” เสียแต้มได้โดยง่าย เพราะฝ่ายค้านก็จ้องขุดคุ้ยโครงการที่ส่อทุจริต เพ่ือน าไปโจมตีท า
ให้เสียคะแนนนิยม รอบส่งท้ายนี้ นายกฯ ประยุทธ์ ไม่อาจประมาทได้ เพราะที่สุดแม้แต่นักเลือกตั้งขั้วเดียวกัน ก็ไม่มี
ใครยอมให้ใครมีกระแสเหนือกว่า โดยเฉพาะพรรคแกนน ารัฐบาลที่อาจเคลมผลงานได้มากกว่า ดังนั้นจึงต้องจับตาเกม
ใต้ดิน การส่งข้อมูลให้ฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้น เล่นงาน่กันเองอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ก็อาจมีให้เห็นได้อีก ยังไม่นับ
สถานการณ์ ที่ต้องลุ้นกับความเคลื่อนไหวนอกสภาฯ ของกลุ่มการเมือง รวมทั้งม็อบเด็ก ม็อบผู้ใหญ่ ที่จ้องหาจังหวะ
ออกมาไล่ส่งรัฐบาลทุกขณะ 
 ทั้งหมดคือ 5 ไทม์ไลน์ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีทางเลือกในการยุบสภาได้ตลอดเส้นทางปีกว่าที่เหลืออยู่  
ที่ต้องประเมินความเสี่ยงรอบด้าน เพราะเกมการเมืองยุคนี้คือ “การรักษาอ านาจให้ยาวนานที่สุด” ไม่ใช่เกมการเมือง 
“แตกหั กแล้ ว แยกกัน เดิ น ”  ง่ ายๆ  อย่ า ง ในอดี ต  ดั งนั้ น  3 โ จทย์ ใหญ่  “ โ ควิ ด - เศ รษฐกิ จ -กา ร เมื อ ง ”  
ซึ่งเป็นปมที่ล่มรัฐบาลได้ หรือเป็นผลงานที่จะดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ไปต่อ คาดว่าจะต้องถูกแก้ปัญหาให้จบก่อนยุบ
สภา ในเมื่อชัดเจนแล้วว่า “3 ป.” พร้อมลุยหนักเพ่ือกลับเข้าสู่อ านาจการเมือง “รอบ 3” ให้ได ้
 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942747  
 
 
  

https://bangkokcitynews.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.090792&c1=1877706&c2=261665
https://bangkokcitynews.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.090792&c1=1877706&c2=261665
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942747
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 09:22 น. 
09.00 INDEX กลยุทธ์ แข็งกร้าว จากฝ่ายค้าน บีบ บังคับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
09.00 INDEX กลยุทธ์ แข็งกร้าว จากฝ่ายค้าน บีบ บังคับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เหตุปัจจัยอะไรท าให้ร่างพรบ.พระราชก าหนดเงินกู้ 500,000 ล้านบาทจึงได้กลายเป็นประเด็นร้อนในทาง
การเมือง ค าตอบโดยพ้ืนฐานก็เหมือนบทสรุป “เดจาวู” ของพรรคก้าวไกล ไม่เพียงแต่ร่างพรบ.พระราชก าหนดเงินกู้ 
500,000 ล้านบาทจะก่อให้เกิดนัยประหวัดไปยังร่างพรบ.พระราชก าหนดเงินกู้ 1.1 ล้านล้านบาทเมื่อปี 2563 เท่านั้น 
หากแต่ยังท าให้ภาพแห่งการประกาศและบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือน
มีนาคม 2563 หวนกลับมาให้ฟ้ืนความทรงจ าลึก 
 เนื่องจาก ณ วันนี้พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังมีการประกาศและบังคับใช้อยู่
อย่างต่อเนื่อง โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็ยังประเมินไม่ได้ เช่นเดียวกับเงินกู้ 1.1 ล้านล้านตามมาด้วย 
5 แสนล้านบาท ปมที่ยังค้างคาอยู่ในใจของประชาชนคือปมแห่ง “วัคซีน” แม้จะผ่านการดีเดย์มาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
แล้วก็ตาม 
 ค าถามจึงรุมไปโดยรอบต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเมื่อเงินกู้จ านวน 1.1 ล้านบาทเด่นชัดอย่างยิ่งว่า
ไม่เพียงแต่เป็นการต าน้ าพริกละลายแม่น้ า หากแต่ยังมิได้แตกต่างไปจากการราด น้ าลงไปบนผืนทรายและหายไปอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่รัฐบาลน าเสนอรายละเอียดเพียงกระดาษ 5 แผ่นและนายกรัฐมนตรีก็ไม่สนใจที่จะรับฟังปัญหา 
 พรรคฝ่ายค้านจึงจ าเป็นต้องงัดกลยุทธ์เสนอนับองค์ประชุมต่อรัฐสภา และเมื่อรัฐบาลแก้เกมโดยการพัก
การประชุม แต่เมื่อเปิดประชุมกลยุทธ์ของพรรคฝ่ายค้านคือการด่าและขู่  ส.ส.จากพรรคก้าวไกลประสานการยกระดับ
กลยุทธ์ต่อเนื่อง จาก ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยโดยการยื่นค าขาด  
 หากนายกรัฐมนตรี ไม่มาในเวลา 18.00 น.จะนับองค์ประชุม  พลันที่  6 พรรคร่วมฝ่ ายค้าน   
“ยื่นค าขาด” ก็ได้รับการสนองตอบจากนายกรัฐมนตรีด้วยดีแม้จะมีของแถมมาพร้อมกับความฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด แต่ก็
ถือว่าประสบผลส าเร็จ เป็นความส าเร็จที่ไม่เพียงแต่นายกรัฐมนตรีจะมาประชุม หากที่ส าคัญเป็นอย่างมากยังได้ 
“รายละเอียด” เพ่ิมเติมทั้งจากเงินกู้ 1.1 ล้านบาทและเงินกู้ 5 แสนล้านบาท โจทย์ใหญ่ยังเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นั่นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2768321  
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2768321
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10 มิ.ย. 2564-11:17 น. 
FootNote: สถานการณ์ ปรีชา จันทร์โอชา สถานการณ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 

 
 
FootNote:สถานการณ์ ปรีชา จันทร์โอชา สถานการณ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 จังหวะก้าวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ที่มีมติออกมา  
2 มติน่าสนใจอย่างยิ่ง 
1 เป็นมติต่อการแจ้งทรัพย์สินของ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ขณะเดียวกัน 1 เป็นมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบ
เหตุจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี 2548 กระทั่งปี 2553 ของครม. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ความน่าสนใจอยู่
ตรงที่มติอันเกี่ยวกับการแจ้งทรัพย์สินและหนี้ สินของ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชาและ คู่สมรส เป็นมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ว่า
มีความผิดต้องด าเนินการสอบสวน 
 ความน่าสนใจอยู่ ตรงที่มติ อันเกี่ยวกับการอนุมัติ เงินช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนของครม.  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นมติที่ยืนยันว่ากระท าอย่างถูกต้องไม่มีความผิด  นี่ย่อมเป็นท่าทีที่นอกเหนือความคาดหมาย
ของ ป.ป.ช. เพราะนับแต่รัฐประหารเป็นต้นมาอะไรอันเก่ียวกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ล้วนกระหน่ าไปในแนวมีความผิด
อย่างต่อเนื่อง กระทั่งมิอาจอยู่ได้ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ 
 ข้อครหาต่อคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดนี้ก็เหมือนกับข้อครหาต่อคณะกรรมการกกต. ต่อส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ นั่นก็คือ ล้วนเป็นคณะกรรมการ
อันเป็นผลพวงแห่งรัฐประหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ต่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ต่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จึงรอดปลอดพ้นอย่างชนิดราบรื่น เหมือนยืนอยู่บนเนินเขา  แต่ต่อ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร หรือแม้กระทั่ง นายทักษิณ ชินวัตร และพวกพ้อง ก็ล้วนต้องถูกน าขึ้นสู่ตะแลงแกง กรณีของ พล.อ.ปรีชา 
จันทร์โอชา จึงถือว่าแปลกอย่างพิเศษ  
 ไม่ว่ากรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และครม.จะรอดปลอดพ้นอย่างไร ไม่ว่ากรณีของ พล.อ.ปรีชา จันทร์
โอชา ต้องถูกผลักรุนเข้าไปอยู่ในบ่วงแห่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร ทั้งหมดล้วนเป็น “ปรากฏการณ์” เฉพาะ
หน้าหนึ่งที่เกิดขึ้น สังคมจ าเป็นต้องประมวลสถานการณ์และติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกระทั่งถึงบทจบว่าจะลงเอย
อย่างไร เพราะสถานการณ์อันนอกเหนือการคาดคิดอาจเกิดข้ึนได้เสมอ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6445050  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6445050
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/FootNote-9.jpg
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10 มิถุนายน 2564 - 11:26 น. 
"ก้าวไกล" ใกล้จบ นักเลือกตั้งดับฝัน  
 

 
 
 
ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร นักเลือกตั้งต่างขั้วรวมหัว "รื้อระบบเลือกตั้ง" ดับฝันพรรคก้าวไกล  
 ขณะที่พรรคก้าวไกล  ชวนประชาชนร่วมลงชื่ อ “รื้อระบอบประยุทธ์ ”  ฟากฝ่ายนักเลือกตั้ ง 
ก็เตรียม “รื้อระบบเลือกตั้ง” ทั้งพรรคพลังประชารัฐ, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ได้
เห็นพ้องต้องกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นระบบเลือกตั้ง เปลี่ยนจากจัดสรรปันส่วนผสม กลับไปใช้ “บัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ” 
 เช้าวันที่ 10 มิ.ย.2564 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคคือ ประชาธิปัตย์, ภูมิใจ
ไทย และชาติไทยพัฒนา เตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 6 ฉบับ  
 ที่น่าสนใจคือ ประเด็นระบบเลือกตั้ง ที่จะเปลี่ยนจาก  “บัตรใบเดียว” จัดสรรปันส่วนผสม เป็น  
“บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540
 สอดคล้องกับไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่บอกว่า พรรคเสนอให้ใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ เพ่ือลดความขัดแย้ง หลังมีการโจมตีว่าพรรคพลังประชารัฐได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งใบเดียว  แต่
พรรคต้องการให้ประเทศและกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ 
 การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นบัตร 2 ใบนั้น พรรคเพ่ือไทย ได้จุดพลุเรื่องนี้มาแต่ปีที่แล้ว ซึ่งเวลานั้น 
ส.ส.ฝั่งรัฐบาลยังไม่เห็นด้วย ผ่านมาถึงปีนี้ พรรคร่วมรัฐบาลต่างเห็นดีให้กลับ ไปใช้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบเรื่องนี้มี
ค าตอบ เนื่องจากบรรดาเผ่าพันธุ์ “นักเลือกตั้ง” เห็นพ้องต้องกันว่า พรรคการเมืองที่ได้ผลประโยชน์จาก “บัตรใบ
เดียว” เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือ พรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกล  
 
ดับฝันคู่แข่ง 
 อย่างที่เห็นกันอยู่ในเวลานี้ กลุ่มแคร์ พยายามปลุกผี “พ่ีโทนี่” ผ่านเวทีคลับเฮาส์ เพ่ือดึงความสนใจจาก
คนรุ่นใหม่ เพราะรู้ดีว่า  ในสนามเลือกตั้ งครั้ งต่อไป พรรคก้าวไกลจะเป็นก้างขวางคอของพรรคเ พ่ือไทย  
พูดกันตรง ๆ ฐานเสียงของเพ่ือไทยกับก้าวไกล ก็คือ ผู้รักประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ หากมีการเลือกตั้งครั้ งใหม่ ใช้
กติกาเลือกตั้งแบบเดิม พรรคเพื่อไทย ย่อมเสียเปรียบพรรคก้าวไกล 
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 ปลายปีที่แล้ว พรรคเพ่ือไทย ชงแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 272 โดยพรรคเสนอเพ่ิมเติมว่า นายกรัฐมนตรีนอกจากเลือกจากบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือก
จาก ส.ส.ได้ด้วย  
 รวมถึงการแก้ไขระบบเลือกตั้ง โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
คือใช้บัตร 2 ใบ (เลือกคนและเลือกพรรค) อิทธิฤทธิ์สูตรจัดสรรปันส่วนผสม หรือกติกาเลือกตั้งสูตรพิสดาร ท าให้ไม่ได้ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ แม้แต่คนเดียว 
 ย้อนไปดู ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 โดยกติกาใหม่ ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว 
พรรคเพื่อไทย ได้ป็อบปูลาร์โหวต 7,920,630 เสียง ส.ส.เขต 136 คน แต่ไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว ส่วนพรรค
อนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) ได้ 6,265,950 เสียง ส.ส.เขต 30 คนและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน 
 จากผลคะแนนป็อบปูลาร์โหวต พรรคเพ่ือไทยกับพรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) ตัวเลขใกล้เคียงกันมาก 
พรรคหนึ่งไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่อีกพรรคหนึ่งได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน  
 ต้องยอมรับว่า สมัยที่ใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบบเลือกใช้บัตร 2 ใบ (เลือกคนและเลือกพรรค) ผลการ
เลือกตั้ง 6 ม.ค.2544 พรรคไทยรักไทย ได้ ส.ส.เขต 200 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 48 คน รวม 248 คน  
 เลือกตั้ง 6 ก.พ.2548 พรรคไทยรักไทย ได้ ส.ส.เขต 310 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 67 คน รวม 377 คน เป็น
รัฐบาลพรรคเดียว  
ฉะนั้น พรรคเพ่ือไทยจึงดันเต็มที่ เพ่ือให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นระบบเลือกตั้ง และเป็นความบังเอิญที่พรรคร่วม
รัฐบาล ก็เห็นดีเห็นงามด้วย นักเลือกตั้งเก๋าเกมจากทุกพรรค ต่างมีศัตรูร่วมคือ พลพรรคสีส้ม ที่มี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
เป็นหัวแถว และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รับบทกองเชียร์ขอบสนาม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469899  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/469899


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

67 

 

 
 
10 มิถุนายน 2564  
ส.ว. ขวาง “ไพรมารี่โหวต” เกมเร่ง “เลือกตั้ง” สะดุด 
 

 
  
ปฏิทิน แก้รัฐธรรมนูญ ท่ี คาดหมายว่า จะพิจารณา ปลายเดือนมิถุนายน และท าเสร็จไม่เกิน กันยายน นี้ อาจสะดุด 
ห ลั ง ญั ต ติ แ ก้ ไ ข  ที่ ใ ห้ โ ล ะ  " ไ พ ร ม า รี่ โ ห ว ต "  มี ส . ว .  ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย  ซึ่ ง เ ค้ า ล า ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง นี้   
อาจส่งผลถึงไทม์ไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ 
       ปลายเดือนมิถุนายน 2564 นี้ รัฐสภาเตรียมเปิดประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งขณะนี้มีเพียง
ญัตติเดียวที่เสนอโดย “พรรคพลังประชารัฐ” ส่วนของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และ 3 พรรคร่วมรัฐบาล “ประชาธิปัตย์ - 
ภูมิใจไทย - ชาติไทยพัฒนา” อยู่ระหว่างหารือประเด็นในเนื้อหา 
       สิ่งที่ถูกนักการเมืองโฟกัสตอนนี้คือ การรื้อระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม - บัตรเลือกตั้งใบเดียว - การ
ค านวณคะแนนเลือกตั้งแบบเติมเต็ม รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือ การก าหนดให้พรรคการเมืองท าเลือกตั้งขั้นต้นเพ่ือหา
ผู้สมัคร ส.ส. หรือไพรมารี่โหวต ผ่านสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.ก าหนดให้ใช้ฐานสมาชิก 100 คนเป็นเกณฑ์ข้ันต่ า 
       ปรากฎว่าทุกกลุ่มขั้วการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรล้วนเห็นดีเห็นงามต่อการ  “รีเซ็ตกติกา” ที่ถูกออกแบบไว้เพ่ือ
ขวาง “นักการเมืองบางกลุ่ม-บางพรรค” ที่มีอ านาจมาก ก่อนการยึดอ านาจปี 2549 และรัฐประหารปี 2557 
       ล่าสุด มีผลการศึกษาของวุฒิสภา ภายใต้กรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มีนายกล้านรงค์ จันทิก 
ส.ว. เป็นประธานกมธ.ฯ เรื่อง "การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.โดยกระบวนการไพรมารี่โหวตตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560" ออกมาว่า ไพรมารี่โหวตคือหัวใจของการสร้างประชาธิปไตยในพรรคการเมือง เพราะตัดตอน“นายทุน" ที่
ครอบง าพรรคการเมือง เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งมีส่วนร่วมเลือกนักการเมืองที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตรงความต้องการไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบเขต และแบบบัญชีรายชื่อ 
       ในค าอภิปรายของ ส.ว. สนับสนุนให้เดินหน้าต่อในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ทั้ง เสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.ฐานะอดีต
ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่เป็นคนริเริ่มให้มีไพรมารี่โหวต พล.อ.สมเจตน์ บุญ
ถนอม ส.ว. พร้อมทั้งแสดงเจตนาไม่เห็นด้วยที่ ส.ส.จะถอด “ไพรมารี่โหวต” ออกจากระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย 
 หากย้อนไปดูการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 จะเห็นได้ว่า การใช้ไพรมารี่โหวตถูกแช่แข็งไว้ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2561 เนื่องจากรอบนั้น หลายพรรคการเมืองเผชิญปัญหาการหา
สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งไม่พอกับกฎหมายก าหนด ขณะที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งดูดนักการเมืองที่เคยสังกัดพรรคเพ่ือ
ไทย ก็เจอปัญหาในการท าระบบไพรมารี่โหวตอย่างหนัก 
       อย่างไรก็ดี หากการเลือกตั้งรอบใหม่เกิดข้ึน “ระบบไพรมารี่โหวต” ต้องถูกน ามาใช้ เพราะค าสั่ง คสช.สิ้นสภาพไป
แล้ว ซึ่งเนื้อหาของค าสั่งบังคับเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเท่านั้น 
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       ดังนั้น เค้าลางความยุ่ งยากของการเลือกตั้ งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปลายปี 2564 จึงเริ่มปรากฎ บรรดา   
ส.ส .จึ งต้องปลดล็อกปัญหานี้ ผ่ านการเสนอให้แก้ ไขมาตรา 45 ที่ เป็นหัว ใจตั้ งต้นให้มี  “ไพรมารี่ โหวต” 
ตามวรรคสอง ที่ก าหนดว่าต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ทั้งการก าหนดนโยบาย และส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
       สิ่งที่เห็นได้จากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐคือ แก้ไขมาตรา 45 โดยตัดประเด็นดังกล่าวออกไป 
ด้วยเหตุผลตามค าอธิบายของ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ว่า สร้างภาระเกินความจ าเป็นให้พรรคการเมือง พร้อมกับ
ท้า “ส.ว.” ที่ขวางการล้มไพรมารีโหวตให้มาลงเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นการท้าชนแนวความคิดกันอย่างชัดเจน 
 ดังนั้น สิ่งที่ เป็นความขัดแย้ง แม้จะทางความคิด แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลสะเทือนถึงการลงมติ   
“แก้รัฐธรรมนูญ” ในวาระแรก เพราะต้องใช้เสียงของส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก คือ  
84 เสียง และเสียงเห็นชอบวาระ 3 ในเกณฑ์ท่ีเท่ากัน 
       ปลายมิถุนายนที่รัฐสภาจะเริ่มกระบวนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากสิ่งที่ ส.ว.คัดค้านเป็นผล ย่อม
หมายถึง “การเร่งเกมเลือกตั้ง” ของรัฐบาลที่วางเป้าหมายไว้ปลายปี 2564 หลังจากที่แก้รัฐธรรรมนูญเสร็จ กฎหมาย
งบประมาณมีผลบังคับใช้ การแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสิ้น อาจต้องถูกเลื่อนออกไป 
       ทว่า สิ่งที่อาจเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งกว่า และมีผลกระทบใหญ่หลวงคือระดับกระแสนิยมที่เสื่อมถอยของ “รัฐบาล” 
จะกู้กลับมาทันก่อนหมดวาระหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942765  
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วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 
E-DUANG : เบื้องหลัง ความพร้อม การเมือง ค าประกาศ ส่งสมัคร 350 เขต 
 

 
 
ค าประกาศความพร้อมในการส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงครบ 350 เขตก าลัง เป็นลักษณะ”ร่วม”อย่างหนึ่งของพรรค
การเมือง 
 จัดได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งหมายและเอาจริง  คล้อยหลังค าประกาศก็สามารถแยกจ าแนก 
“ความพร้อม”ของแต่ละพรรคการเมืองออกมาอย่างเด่นชัด ไม่เพียงแต่ท าให้พรรคก้าวไกลเข้าไปยืนอยู่ระนาบเดียวกัน
กับ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐโดยอัตโนมัติ หากแต่ยังบีบให้พรรคภูมิใจไทย  พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยืนยัน 
เพราะจ านวนผู้สมัคร 350 เขตบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในขอบเขตทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงความพร้อมในด้านตัว
บุคคล หากแต่ยืนยันความพร้อมในด้านเงินทุน 
 ยิ่งกว่านั้น เป้าหมายก็มิได้อยู่ที่ ส.ส.ระบบเขตอย่างเดียว หากแต่ยังหมายถึงระบบบัญชีรายชื่ออีกด้วย 
มีความส าเร็จอย่างน้อยก็ 2 ความส าเร็จที่ได้เป็น”หมุดหมาย”  
 1 คือความส าเร็จในกระสวนของพรรคเพ่ือไทย 1 คือความส าเร็จในกระสวนของพรรคอนาคตใหม่ ความส าเร็จที่พรรค
เพ่ือไทยได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับ 1 ผลก็คือท าให้ไม่ได้ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว  พรรคเพ่ือไทยจึง
ก าหนด”ยุทธศาสตร์”ทางการเมืองใหม ่
 ขณะเดียวกัน ความส าเร็จที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกเป็นจ านวนมากกว่า 80 โดยด้านหลักเป็นระบบ
บัญชีรายชื่อขณะที่ด้าน รองคือระบบเขต เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบกลายมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันเส้นทางการ
เคลื่อนไหวในขอบเขตทั่วประเทศโดยหวังคะแนน จากคนรุ่นใหม่และในเขตเมืองเป็นด้านหลัก 
 การเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจึงแหลมคมยิ่ง เป็นความแหลมคมที่จะพิสูจน์ทั้งแบบเพ่ือไทย
หรืออนาคตใหม่ ค าถามก็คือ สถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของคนรุ่น
ใหม่ การแพร่ระบาดของโควิด จะมีผลสะเทือนก่อให้เกิด”ภูมิทัศน์ใหม่”ทางการเมืองหรือไม่ และภูมิทัศน์ใหม่ในทาง
การเมืองจะเป็นผลดีต่อพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย หรือพรรคก้าวไกลค าตอบอยู่ไม่ไกล 
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